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รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 
สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 25๖2 

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน ๒๕๖2 เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 

----------------------------------- 

ผู้มาประชุม 

 1. นายธีรฉัตร์ ไทยเจริญ ประธานสภาเทศบาล 
 2. นายจิรวัฒน์ กิตติโชติพาณิชย์ รองประธานสภาเทศบาล 
 3. นายฐกฤต ยมะสมิต สมาชิกสภาเทศบาล 
 4. นางเยาวภา สุขเสวตร์ สมาชิกสภาเทศบาล 
 5. นายนิทัศน์ ฮวดลิ้ม สมาชิกสภาเทศบาล 
 6. นายสุวัฒน์ พงศ์สิริจินดา สมาชิกสภาเทศบาล 
 7. นายโฆษิต เครอืวรรณ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
 8. นางสาวอมรรัตน์ กลิ่นจิ๋ว สมาชิกสภาเทศบาล 
 9. นายธวัชชัย คงนะภักด ี สมาชิกสภาเทศบาล 
 10. นายนที ชลธาร สมาชิกสภาเทศบาล 
 11. นายสุกิจ จินตพงค์ สมาชิกสภาเทศบาล  
 ๑2. นายกิตติศักดิ  หอสว่างวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
 13. นายมนตรี จอมผา สมาชิกสภาเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล 

ผู้ไม่มาประชุม          
 1. นางวนิดา สุริยะวรรณากูล สมาชิกสภาเทศบาล ลาป่วย 
 2. นางสาวฉัฐณัฐ ศิธรกุล สมาชิกสภาเทศบาล ลากิจ 
 3. นายนิยม สิงหาเจริญ สมาชิกสภาเทศบาล ลากิจ 
 4. นายสมคิด หยกสกุล สมาชิกสภาเทศบาล ลากิจ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี 
 2. นางรจนา ชูสกุล รองปลัดเทศบาล 
 3.  นางสาวดวงรัตน์ แก้วนิลกุล หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
 4. นางสุนีย์ รอดจากทกุข์ ผู้อ านวยการกองคลัง 
 5.  นายอนิรุทย์ ตันติภัณฑรักษ์ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
 6. นางอพิมพร แก้วสว่าง หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา  
    รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
 7. นายณฏฐวรรษ บุญนิ่ม หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
 8. นางสาวปิยนุช  สุวรรณโชติ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 9. นางสาวลาวรรณ หยกสกุล หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
 ๑0.  นางสาวนงลักษณ์ ณ บางช้าง หัวหนา้ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขฯ 
 11. นางสมใจ พันพัว หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทัว่ไป  
 12. นายบุญรักษ์   เนื้อนุ่ม นายช่างไฟฟ้าอาวุโส 
 13. นายวัชรภณ เผื่อนบุษบง นิติกรช านาญการ 
 14. นายสกลเขต ปฐวีรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 15. นายชานนท์ ธนุรเวท นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 
 
 



2 
 

 16. นายปรินทร  พรามสุภา นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 17. นายวัชรินทร์   เดชก าแหง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 18. นางสาวสุวรินทร์   ภัสตราภรณ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 19. นายนพัฒน์ ธนาภรณ์วิริยะกุล ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 
 20. นายอนุสรณ์ กุลทนาวงษ ์ พนักงานจ้างทั่วไป 
 21. นางสาวศิริวรรณ เนตรกระจ่าง ผู้สื่อข่าว เอสพเีอส เคเบิลทีวี 
 22. นายอรรณพ ภัทรธิตินันท์ ผู้สื่อข่าว เอสพเีอส เคเบิลทีวี 

เริ่มประชุม เวลา 10.0๐ น. 

  - เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว เลขานุการสภาเทศบาล    
ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาเทศบาลฯ เข้าห้องประชุม 

  - เรียนเชิญประธานสภาเทศบาล บูชาพระรัตนตรัย  
  - เรียนเชิญประธานสภาเทศบาล กล่าวเปิดการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ 

ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เรียนท่านรองประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านปลัดเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล ท่านรองปลัดเทศบาล ท่านหัวหน้าส่วนการงาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในวันนี้

เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖2 ซ่ึงมีสมาชิก
ครบองค์ประชุม โดยม ีส.ท.นางวนิดา สุริยะวรรณากูล ขอลาป่วย, ส.ท.ฉัฐณัฐ ศิธรกุล, 
ส.ท.นิยม สิงหาเจริญ, และ ส.ท.สมคิด หยกสกุล ขอลากิจครับ 

  เชิญเลขานุการสภาเทศบาล อ่านประกาศสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจ าปี 
พ.ศ. 2562 ครับ 

นายมนตรี  จอมผา  ประกาศสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมือง
เลขานุการสภาเทศบาล สมุทรสงคราม สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562 

...................................................... 

  ด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามได้รับค าร้องขอจากนายกเทศมนตรี 
เมืองสมุทรสงครามว่ามีความประสงค์ขอเปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 
สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562 เพ่ือให้สภาเทศบาลพิจารณาญัตติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ มีก าหนด 15 วัน 
ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 จึงเรียกประชุมสภาเทศบาล
เมืองสมุทรสงคราม สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562 มีก าหนด 15 วัน 
ต้ังแต่วันที่ 28 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป  

   ประกาศ  ณ  วันที่  27  มีนาคม  พ.ศ. 2562 

                  (ลงชื่อ)  สุกานดา  วรเชษฐบัญชา 
(นางสุกานดา  วรเชษฐบัญชา) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม 

  (ท่ีประชุมรับทราบ) 
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นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  และก่อนที่จะเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระในวันนี้ ผมมีเรื่องที่จะแจ้งให้ 
ประธานสภาเทศบาล ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
  1. เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ได้มีค าสั่ง ที่ 99/2562 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562 

รับโอน (ย้าย) นางสาวปิยนุช สุวรรณโชติ ต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายปกครอง เทศบาล
ต าบลบางขนาก จังหวัดฉะเชิงเทรา มาด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป                
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) ส านักปลัดเทศบาล ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2562 
เป็นต้นไป ดังนั้น จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงครามได้รับทราบ 
ในโอกาสนี้ทางสภาเทศบาลขอต้อนรับหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักปลัดเทศบาล 
และขอเชิญกลา่วต่อที่ประชุมครับ 

นางสาวปิยนุช  สุวรรณโชต ิ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ดิฉัน
หนฝ.บริหารงานทั่วไป นางสาวปิยนุช  สุวรรณโชติ ได้โอน (ย้าย) มาในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป                

ส านักปลัดเทศบาล ถ้าสภาเทศบาลมีข้อแนะน าประการใด ก็ช่วยชี้แนะดิฉันด้วยนะคะ 
ขอบคุณค่ะ 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ทางสภาเทศบาลมีความยินดีที่ได้มีโอกาสร่วมงานกัน ขอบคุณครับ 
ประธานสภาเทศบาล  2. เทศบาลได้บรรจุพนักงานเทศบาลใหม่ จ านวน 2 ราย ดังนี้ 
   (1) นายวัชรินทร์  เดชก าแหง  ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับ

ปฏิบัติงาน งานธุรการ กองสวัสดิการสังคม  
   (2)  นางสาวสุวรินทร์  ภัสตราภรณ์  ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับ

ปฏิบัติงาน งานธุรการ ฝ่ายธุรการ กองช่าง  

  (ท่ีประชุมรับทราบ) 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม สมัยสามัญ สมัยแรก 
ประจ าปี พ.ศ. 2562 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ   ตามที่เจ้าหน้าที่ได้จัดส่งรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว ให้ท่านสมาชิกได้ตรวจสอบ
ประธานสภาเทศบาล เป็นการล่วงหน้าแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมในส่วนใด 

หน้าใด ขอเชิญเสนอได้ครับ 
   (ไม่มี) 
  เมือ่ไม่มีท่านใดขอแก้ไข ผมจะขอมติจากที่ประชุม ท่านสมาชิกท่านใดเห็นควรรับรอง

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2562 โปรดยกมือครับ 
   (สมาชิกยกมือลงมติ  12  คน) 

มติที่ประชุม  เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาลมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2562 

ระเบียบวาระท่ี 3 รายงานการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) 
และ (ฉบับท่ี 5) 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ขอเชิญเสนอรายงานการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) 
ประธานสภาเทศบาล ฉบับเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) และ (ฉบับที่ 5) ครับ 
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นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์ รายงานการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับเพ่ิมเติม
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ (ฉบับที่ 4) และ (ฉบับที่ 5) ต่อสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 
นายกเทศมนตรี   ------------------------ 
 เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล 

  ตามที่เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๔) และ (ฉบับที่ 5) เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงานของเทศบาล ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และใช้เป็น
กรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ าย ประจ าปี งบประมาณ  ๒๕๖2 ซึ่ ง
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล ได้ร่วมกันพิจารณาจัดท าร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ฉบับเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) ในการประชุม
คณะกรรมการฯ    ครั้งที่ 3/๒๕6๑ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ๒๕6๑ และร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) ในการประชุมคณะกรรมการ 
ครั้งที่ 1/2562   เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ได้
ร่วมกันพิจารณาและมีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ฉบับ
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3/๒๕๖1 เมื่อวันที่ 31 
ตุลาคม ๒๕๖๑ และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๕) ในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 
2562 รวมทั้งที่ประชุมประชาคมชุมชนได้ร่วมกันพิจารณาและมีมติเห็นชอบร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น       (พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) และ (ฉบับ
ที่ ๕) ในการประชุมประชาคมชุมชน เมื่อวันที่ 6 - 12 มีนาคม 2562 และที่ประชุม
ประชาคมเมือง    ได้ร่วมกันพิจารณาและมีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 - 2564)ฉบับเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) และ (ฉบับที่ ๕) ในการประชุมประชาคม
เมือง เมื่อวันที่  13 มีนาคม 2562 รวมทั้งนายกเทศมนตรีได้อนุมัติพร้อมทั้ ง
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ฉบับเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) และ 
(ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 14 มีนาคม ๒๕๖2 แล้วนั้น  

  ดังนั้น เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 5 ข้อ 24 จึงเรียนรายงาน   
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) และ
(ฉบับที่ ๕) ต่อสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เพ่ือโปรดทราบ โดยมีรายละเอียด
ตามเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) 
และ (ฉบับที่ ๕) ซึ่งได้มอบให้กับสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านแล้ว 

                   (ลงชื่อ)  มาโนช ตรัยรัตนยนต์ 
(นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์) 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ   ตามที่ได้ เสนอเรื่อง รายงานการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 
2 5 6 4 )

ประธานสภาเทศบาล ฉบับเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) และ (ฉบับที่ 5) ให้ที่ประชุมได้รับทราบไปแล้วนั้น มีสมาชิก
ท่านใด ประสงค์จะซักถามหรืออภิปราย ขอเชิญเสนอได้ครับ 

   (ไม่มี) 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา 
   4.1 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ    

พ.ศ. ๒๕๖2 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ าไฟฟ้า 
จ านวน 4 เครื่อง (กองช่าง) 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ขอเชิญเสนอญัตตินายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล  

นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่ เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ และ
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขออนุญาตน าเรียนก่อนที่จะเสนอญัตติดังกล่าว ตามหนังสือ
นายกเทศมนตรี กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0804/ว 670 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2547 

ก าหนดว่า การบริหารงานของปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่
ของผู้บริหารท้องถิ่น ระหว่างที่ยังไม่มีผู้บริหารท้องถิ่นนั้น เนื่องจากตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 48 ปัญจทศ วรรคสอง ก าหนดให้ปลัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติหน้าที่เท่าที่จ าเป็นได้เป็นการชั่วคราว ดังนั้น ปลัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นควรจะบริหารงานให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย กล่าวคือ 
ภารกิจหรือกิจการใดหากสามารถรอการด าเนินการไว้ก่อน และไม่เกิดความเสียหาย
แก่กิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือประโยชน์ของประชาชนโดยตรง  
อย่างชัดเจนแล้ว ก็ไม่สมควรจะด าเนินการจนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้งผู้บริหาร
ท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานเกี่ยวกับนโยบายและแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
งานเกีย่วกับการโอนงบประมาณ การเปลี่ยนแปลงโครงการที่ได้รับความเห็นชอบจาก
สภาท้องถิ่นมาแล้ว สมควรรอให้ผู้บริหารหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ได้รับการเลือกตั้ง
เป็นผู้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่  

  เนื่องจากมีประเด็นว่า ปลัดเทศบาลที่ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีในปัจจุบัน
มีอ านาจเต็มเท่ากับนายกเทศมนตรี แต่เนื่องจากยังไม่มีหนังสือสั่งการมาเป็นทางการ 
ผมจึงต้องยึดถือตามหนังสือและระเบียบปฏิบัติเดิมตามที่ได้น าเรียน โดยในการเสนอ
ญัตติครั้งนี้ มีเหตุผลความจ าเป็นตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 เนื่องจาก
ในปัจจุบันยังไม่มีการก าหนดว่าจะสามารถจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นได้เมื่อใด 
แต่การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาลจะต้องด าเนินการต่อไป 
ดังนั้น มีหลายเรื่องที่มีความจ าเป็นที่จะต้องเสนอให้ท่านประธานสภาเทศบาลและ
ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้ร่วมพิจารณาอนุมัติ เป็นเหตุผลที่ว่าผมไม่ได้ปฏิบัติ
หน้าที่เกินกว่าที่กฎหมายก าหนด แต่ปฏิบัติตามความจ าเป็นเป็นการชั่วคราวในฐานะ
การปฏิบัติหน้าที่ของนายกเทศมนตรี ทั้งนี้ อยู่ที่อ านาจและดุลยพินิจของสภาเทศบาล
ที่จะพิจารณาเห็นชอบให้ผมปฏิบัติ โดยวาระที่ได้เสนอให้สภาเทศบาลพิจารณาในครั้งนี้
เป็นวาระเกี่ยวกับการโอนเงินงบประมาณท้ังสิ้น ซึ่งเป็นอ านาจเต็มของนายกเทศมนตรี
ที่มาจากการเลือกตั้ง ทั้งนี้ หากสภาเทศบาลได้พิจารณาเห็นชอบ ผมมีความเห็นว่า
ต้องให้ผู้ก ากับดูแล คือ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้พิจารณาเห็นชอบ
อีกครั้ง เพ่ือให้ถูกต้องและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายในหนังสือสั่งการ       
ที่ก าหนดไว้  
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นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์                   ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที ่        เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 
นายกเทศมนตรี             (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม)่ ค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ าไฟฟ้า จ านวน 4 เครื่อง 

------------------------ 

 เรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 
  ด้วยนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงิน

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
โดยมีหลักการและเหตุผล ดังต่อไปนี้ 

หลักการ 

  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒  
(โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม)่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

 โอนลด 
 กองช่าง 
 แผนงานเคหะและชุมชน 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
 งบบุคลากร 
 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
 ประเภท เงินเดือนพนักงาน  โอนลด ๗๒๐,๐๐๐ บาท 
   รวมโอนลด     ๗๒๐,๐๐๐   บาท    

 โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่              จ านวน       ๗๒๐,๐๐๐  บาท  
 กองช่าง 
 แผนงานเคหะและชุมชน 
 งานสวนสาธารณะ 
 งบลงทุน 
         หมวดค่าครุภัณฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 ประเภทครุภัณฑก์ารเกษตร   
 ค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ าไฟฟ้า จ านวน ๔ เครื่อง เป็นเงิน ๗๒๐,๐๐๐ บาท 

  ค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ าไฟฟ้า จ านวน ๔ เครื่อง เป็นท่อพญานาค 
สแตนเลส ขนาด ๑๐ นิ้ว งอฉาก ๒ เมตร มอเตอร์ ๑๕ HP พร้อมชุดควบคุม ท่อน้ าทิ้ง 
ขนาด ๑๐ นิ้ว ปริมาณน้ า ๑๖,๖๖๐ ลิตร/นาที พร้อมติดตั้ง (น ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ฉบับเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๕) หน้าที่ ๑๑ ล าดับ ๒ รายการที่ ๑ 
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เหตุผล 

  น้ าท่วมเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดได้     
แต่สามารถหาวิธีลดความรุนแรงและบรรเทาผลกระทบและความเดือดร้อนที่อาจ
เกิดขึ้นได้ โดยมาตรการป้องกันความเสียหายและบริหารจัดการน้ าท่วมที่มีต่อประชาชน
ที่ได้รับผลกระทบจากการที่ทางเทศบาลเมืองสมุทรสงครามได้ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ    
จุดที่น้ าท่วมบริเวณถนนที่ได้รับผลกระทบ เพ่ือดูปริมาณของน้ าไหลเข้า-ออก และ
ประเมินสถานการณ์เมื่อเกิดภาวะน้ าท่วมเพ่ือรับมือได้ทันท่วงที ที่ผ่านมาเกิดน้ าท่วม
หรือน้ าทะเลหนุนนั้น ทางเทศบาลเมืองสมุทรสงครามได้ท าการยืมเครื่องสูบน้ าจาก
หน่วยงานส านักงานชลประทานจังหวัดสมุทรสงคราม, ส านักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม และส านักงานทรัพยากรน้ าจังหวัดสมุทรสงคราม           
มาใช้ในงาน ซึ่งปัจจุบันหน่วยงานดังกล่าวได้น าเครื่องสูบน้ ากลับคืนหมดแล้ว เพ่ือเป็น
การป้องกันหรือรองรับเหตุการณ์น้ าท่วมหรือน้ าทะเลหนุนอย่างฉับพลัน จึงจ าเป็นต้อง
ท าการจัดซื้อเครื่องสูบน้ าไฟฟ้าเพ่ือใช้ในการระบายน้ าป้องกันน้ าท่วมขังในพ้ืนที่
บริเวณรอบตลาดแม่กลอง และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 

  ดังนั้น ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น นายกเทศมนตรีเมืองสมทุรสงคราม 
จึงขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณราย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) จ านวน ๗๒๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 
เพ่ือสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ได้โปรดพิจารณาอนุมัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๗  
ซึ่งก าหนดว่า การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

                            (ลงชื่อ)  มาโนช ตรัยรัตนยนต์ 
(นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์) 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ตามที่ได้เสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖2 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ าไฟฟ้า 

จ านวน 4 เครื่อง (กองช่าง) ให้ที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณาไปแล้วนั้น มีสมาชิก
ท่านใด ประสงค์จะซักถามหรืออภิปราย ขอเชิญเสนอได้ครับ 

   เชิญทา่นเลขนุการสภาฯ ครบั 

นายมนตรี  จอมผา  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ตามที่
เลขานุการสภาเทศบาล ได้เสนอญัตติดังกล่าว ผมขอสอบถามว่า ค าว่า “ตลาดแม่กลอง” มีการควบคุมอย่างไร 

และจุดติดตั้งอยู่ที่ไหน เนื่องจากไม่มีในรายละเอียดที่ ได้เสนอสภาฯ พิจารณา        
ซึ่งระเบียบการประชุมสภาท้องถิ่นฉบับใหม่ ก าหนดให้ท าเปน็หนังสือเท่านั้น  

นายธีรฉัตร์  ไทยเจรญิ   เชิญทา่นปลัดเทศบาลครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
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นายมาโนช  ตรัยรตันยนต์  ขออนุญาตชี้แจงในเบื้องต้น ตั้งแต่ช่วงที่ มีน้ าขึ้น-ลง และมีน้ าท่วมขังบริเวณ
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ หน้าวัดเพชรสมุทรวรวิหาร ซึ่งท่วมขังหนักในซอยเพชรสมุทร 1 และซอยเพชรสมุทร 2
นายกเทศมนตรี  ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้มีนโยบายว่าจะท าอย่างไรถึงจะแก้ไข

ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในกรณีดังกล่าวได้ จึงได้ระดมทุกหน่วยงาน      
ที่เกี่ยวข้อง อาทิ โครงการชลประทานสมุทรสงคราม ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกันแก้ปัญหาโดยการลองผิดลองถูก ในช่วงแรกเทศบาล   
ได้ใช้เครื่องสูบน้ าขนาด 4 นิ้ว จ านวน 2 ตัว ปรากฏว่า ไม่สามารถแก้ไขปัญหา     
น้ าท่วมขังได้ จึงได้ขอยืมเครื่องสูบน้ าจากโครงการชลประทานสมุทรสงคราม ขนาด 
8 นิ้ว จ านวน 1 ตัว มาใช้ร่วมกับเครื่องสูบน้ า ขนาด 4 นิ้ว จ านวน 2 ตัว ที่มีอยู่ 
โดยติดตั้งบริเวณท่าเรือแสงวณิช 1 จุด และบริเวณทางเข้าวัดเพชรสมุทรวรวิหาร 
(ป้อมต ารวจ) อีก 1 จุด จึงจะสามารถบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนได้ หรือ
ถ้ามีปริมาณน้ าล้นตลิ่งก็จะอยู่ในระดับที่ต่ า ไม่กระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน 
ซึ่งช่วงเวลาก่อนหน้านั้น น้ าจะท่วมเกือบถึงฟุตบาท ซึ่งเจ้าหน้าที่เทศบาลต้องไป    
ยืนโบกรถ เพ่ือไม่ให้น้ ากระเพ่ือมเข้าในตัวบ้านของประชาชน แต่เมื่อถึงช่วงเวลาที่มี
ปริมาณน้ าเพ่ิมสูงขึน้มาก ๆ ก็ยังมีผลกระทบต่อประชาชน ดังนั้น ถ้าเทศบาลต้องการ
ที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน จะต้องใช้เครื่องสูบน้ าไม่น้อยกว่า
ขนาด 8 นิ้ว จุดติดตั้งละ 1 ตัว เหตุผลที่ต้องจัดซ้ือเครื่องสูบน้ า จ านวน 4 ตัว 
เนื่องจากถ้ามีเหตุการณ์ที่น้ าท่วมขังมากกว่าปกติ โดยเฉพาะในช่วงหน้าฝน เครื่องสูบน้ า 
จ านวน 1 ตัว ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ซึ่งเครื่องสูบน้ าที่ติดตั้งจุดละ 1 ตัว บริเวณ
ดังกล่าว สามารถบรรเทาความเดือดร้อนได้เฉพาะบริเวณหน้าวัดเพชรสมุทรวรวิหาร 
และซอยเพชรสมุทร 1 , 2 เท่านั้น แต่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนบริเวณ
อ่ืน ๆ เช่น บริเวณโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า บริเวณปากคลองแม่กลอง 
และบริเวณธนาคารธนชาต จึงเห็นว่าจะต้องก าหนดจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ าอีก 2 จุด 
บริเวณปากคลองแม่กลอง และบริเวณคลองบางแก้ว ฝั่งโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธ-
เลิศหล้า เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างถาวร จึงน าเรียน
สภาเทศบาลเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบครับ 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ ผมขอสอบถามว่าการติดตั้งเครื่องสูบน้ า เป็นการติดตั้งถาวรหรือชั่วคราว 
ประธานสภาเทศบาล  เชิญทา่นปลัดเทศบาลครับ 

นายมาโนช  ตรัยรตันยนต์  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกยีรติ ในล าดับแรก
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ เทศบาลจะด าเนินการเปิดท่อแล้วสูบน้ าเหมือนที่เคยท า แต่อนาคตเทศบาลจะสร้าง
นายกเทศมนตรี สถานีสูบน้ าแบบถาวร ซึ่งปัจจุบันทางผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามและหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง ได้ประสานกับทางวัดเพชรสมุทรวรวิหาร เพ่ือขอใช้พ้ืนที่บริเวณดังกล่าว 
โดยทราบข่าวว่าทางวัดเพชรสมุทรวรวิหารก็เห็นชอบให้ด าเนินการถ้าเป็นการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้ ณ ปัจจุบันเทศบาลไม่มี
นายกเทศมนตรีที่มาจากการเลือกตั้ง ดังนั้น การสร้างสถานีสูบน้ าแบบถาวร ซ่ึงต้องมี
การก่อสร้างอาคารและการขอใช้สถานที่ต่าง ๆ ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ เทศบาลจะพิจารณา
ในล าดับต่อไปครับ 
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นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ   เชิญทา่นเลขนุการสภาฯ ครบั 
ประธานสภาเทศบาล 

นายมนตรี  จอมผา  ผมเข้าใจในประเด็นดังกล่าวครับ แต่ไม่ได้มีการบันทึกไว้ในญัตติที่เสนอให้สภาฯ
เลขานุการสภาเทศบาล พิจารณา ในส่วนนี้ ขอให้ทา่นสมาชิกสภาฯ ช่วยกนัพิจารณาครับ 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ   ผมขอแสดงความคิดเห็นว่าในกรณีการท าเป็นหนังสือ โดยให้บันทึกในรายงาน
ประธานสภาเทศบาล การประชุมเพ่ือเป็นหลักฐานได้หรือไม่ครับ  
   เชิญทา่น ส.ท.นทคีรบั 

นายนที  ชลธาร  เรียนทา่นประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ในกรณี
สมาชิกสภาเทศบาล ที่ท่านเลขานุการสภาฯ อภิปรายระเบียบในการประชุม ซึ่งถูกต้องตามหลักเกณฑ์     

แต่บริบทของสภาฯ ต้องแยกแยะไว้ในกรณีเรื่องที่มีความเร่งด่วนหรือการบรรเทา
ความเดือดร้อนซึ่งหน้า ในส่วนนี้อยู่ที่ดุลยพินิจของสภาฯ จะผิดระเบียบหรือไม่นั้น
เป็นอีกเรื่องนึง แต่การบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนควรจะด าเนินการเป็น
ล าดับแรก หลังจากนี้จะแยกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก ด าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ 
ส่วนที่สอง การบรรเทาความเดือดร้อนเร่งด่วนของพ่ีน้องประชาชน ซึ่งเป็นดุลยพินิจ
ของสภาฯ การยึดถือระเบียบเป็นเรื่องที่ถูกต้อง แต่สามารถปรึกษาหารือกันได้เพ่ือให้
งานเดินต่อไปครับ 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ   เชิญทา่นเลขานุการสภาฯ ครบั 
ประธานสภาเทศบาล 

นายมนตรี  จอมผา  เรียนท่านประธานสภาฯ ทีเ่คารพ และทา่นสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกยีรติ ถ้าจุดติดตั้ง
เลขานุการสภาเทศบาล เครื่องสูบน้ าอยู่ในพ้ืนที่สาธารณะ สามารถด าเนินการได้ทันที แต่ถ้าติดตั้งในพ้ืนที่เอกชน 

ต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของพ้ืนที่ด้วย ควรแก้ไขรายละเอียดให้
เรียบร้อยก่อน ซ่ึงสามารถเปิดการประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 เพ่ือให้สภาฯ พิจารณา
อีกครั้งได ้เป็นข้อเสนอแนะ ผมและสมาชิกหลาย ๆ ท่านก็อยากด าเนินการให้ถูกต้อง 
รวมทั้งประเด็นอื่น ๆ ที่ยังไม่ปรากฏในรายละเอียด เช่น การเชื่อมต่อไฟฟ้า หน่วยงาน
ทีดู่แลรักษา ปฏิทนิการดูแลรักษา ซึ่งเป็นเหตุผลที่สภาฯ จะอนุมัติให้ไดค้รับ 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ เชิญทา่นปลัดเทศบาลครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายมาโนช  ตรัยรตันยนต์   เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ เทศบาล
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ ติดตั้งเครื่องสูบน้ าดังกล่าวในพ้ืนที่สาธารณะ จึงไม่มีปัญหาในการขออนุญาต ซึ่งในพ้ืนที่
นายกเทศมนตรี ที่ด าเนินการติดตั้งสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ ในส่วนของ

การดูแลรักษาเครื่องสูบน้ าเป็นความรับผิดชอบของกองช่าง โดยการจัดซื้อเครื่องสูบน้ า
ดังกล่าว เป็นการจัดซื้อพร้อมติดตั้ง ซึ่งผู้จ าหน่ายจะต้องเป็นผู้ด าเนินการให้เทศบาล 
ในส่วนของการจัดหาไฟฟ้าเป็นงานประจ าของเทศบาล ซึ่งเทศบาลสามารถประสาน
กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสงครามได้ 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ตามที่ผมได้รับฟังมา จุดติดตั้ง 2 จุดแรก เรียบร้อยดีแล้ว แต่จุดติดตั้งอีก 2 จุด 
ประธานสภาเทศบาล จะมีปัญหาหรอืไมค่รับ เนื่องจากจะจัดซื้อเครื่องสูบน้ าเพ่ิมอีก 4 ตัว  
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นายมาโนช  ตรัยรตันยนต์   ขออนุญาตน าเรียนครับ ในเบื้องต้นเครื่องสูบน้ าทั้ง 4 ตัว เทศบาลจะติดตั้ง
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ ในพ้ืนที่ 2 จุดแรกเท่านั้น โดยระดับน้ าที่เจ้าท่าฯ วัดได้จะอยู่ในระดับ 3.2 - 4.0
นายกเทศมนตรี ซึ่งในช่วงที่มีปริมาณน้ าเพ่ิมสูงขึ้นมาก ๆ จะอยู่ในระดับ 3.7 - 4.0 และเครื่องสูบน้ า 

ขนาด 8 นิ้ว จ านวน 1 ตัว ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ โดยเทศบาลได้รับความกรุณา
จากหน่วยงานต่าง ๆ ในการน าเครื่องสูบน้ าขนาดเล็กมาเสริม ท าให้สามารถแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนเท่าท่ีผ่านมาได้อย่างเห็นผล  

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ   เชิญทา่น ส.ท.สุวัฒน์ครบั 
ประธานสภาเทศบาล     

นายสุวัฒน์  พงศ์สิริจินดา  เรียนทา่นประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ในกรณี
สมาชิกสภาเทศบาล ดังกล่าวผมเข้าใจในข้อระเบียบ แต่ถ้าสภาฯ เห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชน 

ทางที่ดีต้องให้นิติกรหรือผู้มีอ านาจในการตัดสิน พิจารณาว่าสภาฯ ควรจะด าเนินการ
อย่างไร ซ่ึงถ้าต้องท าเปน็หนังสือทั้งหมดจะมีผลต่อญัตติอ่ืน ๆ หรือไม ่ 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ   ในการเสนอญัตติ ต้องเสนอรายละเอียด เช่น การก าหนดจุดติดตั้ง มาพร้อม
ประธานสภาเทศบาล ในญัตติเลย โดยไม่ต้องท าเป็นหนังสือขึ้นมา ตามความเข้าใจของผมครับ 
   เชิญทา่นรองประธานสภาฯ ครับ 

นายจิรวัฒน์  กิตติโชติพาณิชย์ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ก่อนที่
รองประธานสภาเทศบาล เทศบาลจะขออนุมัติจัดซื้อเครื่องสูบน้ า ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามได้ลงพ้ืนที่

ตรวจสอบในช่วงที่มีน้ าท่วมขัง และได้ให้ท่านปลัดเทศบาลขอยืมเครื่องสูบน้ าจาก
หน่วยงานต่าง ๆ มาเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซ่ึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม
เห็นว่าควรอนุมัติโครงการดังกล่าวเนื่องจากมีความจ าเป็นเร่งด่วน เนื่องจากมีปริมาณ
น้ าท่วมขังมากในบริเวณตลาด ส่งผลให้เศรษฐกิจแย่ลง ซึ่งตามท่ีท่านเลขานุการสภาฯ 
อธิปรายกรณีระเบียบที่ถูกต้อง ผมก็เข้าใจครับ แต่ขอปรึกษาว่าเนื่องจากมีความจ าเป็น
เร่งด่วน สภาฯ จะอนุมัติให้จัดซื้อเครื่องสูบน้ าก่อนได้หรือไม่ ส าหรับการติดตั้งซึ่งไม่ใช่
แบบถาวร จะติดตั้งในช่วงเวลาที่เกิดน้ าท่วมขัง คือ ช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม  

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ เชิญทา่นปลัดเทศบาลครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายมาโนช  ตรัยรตันยนต์  ขออนุญาตน าเรียนเพ่ือแก้ไขครับ ตามที่เสนอเป็นค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่อง
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ สูบน้ าไฟฟ้า ผมได้สอบถามนายช่างไฟฟ้าแล้ว ปรากฏว่าเป็นการจัดซื้อเครื่องสูบน้ า
นายกเทศมนตรี ไฟฟ้าประเภทหาบหาม ไม่ใช่แบบติดตั้งถาวร เป็นการจัดซื้อพร้อมประกอบให้      

โดยเมื่อประกอบเสร็จแล้วสามารถหาบหามไปที่ต่าง ๆ ได้ หรือสามารถจะติดตั้งแบบ
ถาวรโดยการเจาะน็อตยึดได้  

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ เชิญท่านเลขานุการสภาฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายมนตรี  จอมผา  ผมเข้าใจเรื่องความจ าเป็นเร่งด่วน แต่ขอให้ท่านสมาชิกช่วยกันพิจารณา 
เลขานุการสภาเทศบาล เนื่องจากเป็นการใช้ค าผิดความหมาย ซ่ึงค าว่า “พร้อมติดตั้ง” ผมเข้าใจว่า ติดตั้ง

แบบถาวร แต่ถ้าเป็นแบบหาบหาม จะไม่ตรงกับรายละเอียดในญัตติทีเ่สนอครับ 
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นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ เชิญทา่นปลัดเทศบาลครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายมาโนช  ตรัยรตันยนต์   ขออนุญาตครับ เมื่อปรึกษากันแล้ว ปรากฏว่ามีปัญหาในเนื้อความที่ได้ระบุ 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ ในญัตติตามที่ท่านเลขานุการสภาฯ ได้ทักท้วง ซึ่งเมื่อด าเนินการจัดซื้อแล้วจะท าให้
นายกเทศมนตรี เกิดปัญหา โดยท่านผู้อ านวยการกองคลัง แนะน าว่าควรถอนญัตติดังกล่าว เพ่ือน าไป

แก้ไขให้เรียบร้อยและน าเสนอที่ประชุมสภาฯ อีกครั้ง ซึ่งตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุม
สภาฯ พิจารณา ผมไม่ทราบว่าทางกองช่างได้ระบุเนื้อหาดังกล่าวเพ่ือจุดประสงค์ใด 
ทั้งนี้ เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคต ขอให้สภาฯ พิจารณาครับ 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ เชิญท่านเลขานุการสภาฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายมนตรี  จอมผา  ถ้าท่านปลัดเทศบาลเสนอว่าต้องการถอนญัตติ ผมขอเสนอแนะว่าให้บันทึกภาพ
เลขานุการสภาเทศบาล ในจุดทีจ่ะด าเนินการติดตั้ง พร้อมรูปแบบของเครื่องสูบน้ าและท่อที่จะวาง แนบในญัตติ

ที่จะเสนอในคราวต่อไป จะท าให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้นในการพิจารณา  

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เมื่อมีปัญหาในรายละเอียดของญัตติ  ท่านปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี จึงขอถอนญัตติดังกล่าว ดังนั้น ผมจะขอมติจากที่ประชุม ท่านสมาชิก

ท่านใดเห็นว่าควรถอนญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้ง
เครื่องสูบน้ าไฟฟ้า จ านวน 4 เครื่อง (กองช่าง) โปรดยกมือครับ 

  (สมาชิกยกมือลงมติ  12  คน) 

มติที่ประชุม  เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาล มีมติให้ถอนญัตติเรื่อง โอนเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ค่าจัดซ้ือ
พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ าไฟฟ้า จ านวน 4 เครื่อง (กองช่าง) 

 4.2 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ. ๒๕๖2 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งเสาประติมากรรม
พร้อมโคม LED บริเวณถนนศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม (กองช่าง) 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ          ขอเชิญเสนอญัตตินายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล 

นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์                   ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที ่       เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 
นายกเทศมนตรี                       (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม)่ ค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งเสาประติมากรรม 

พร้อมโคม LED บริเวณถนนศาลากลางจังหวดัสมุทรสงคราม (กองช่าง) 

------------------------ 

 เรยีน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 

  ด้วยนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
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หลักการ 

 ขออนุมัติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ในหมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

โอนลด 
ส านักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
งบบุคลากร หมวดเงินเดือน 
ประเภท เงินเดือนพนักงาน โอนลด ๕๔๘,๐๐๐ บาท 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  แผนงานสาธารณสุข 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
งบบุคลากร หมวดเงินเดือน 
ประเภท เงินเดือนพนักงาน โอนลด          0๗๗,๐๐๐ บาท 
  รวมโอนลด     ๖๒๕,๐๐๐ บาท 

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่       จ านวน         ๖๒๕,๐๐๐     บาท  
กองช่าง  แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟ้าถนน  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ   

 - โครงการติดตั้งเสาประติมากรรมพร้อมโคม LED พร้อมติดตั้ง บริเวณถนน
ศาลากลาง เป็นเงิน ๖๒๕,๐๐๐ บาท 
   โดยด าเนินการติดตั้งเสาประติมากรรม สูง ๘ เมตร พร้อมโคม LED ๑๒๐ วัตต์ 
จ านวน ๕ ต้น น ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ฉบับเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๕) หน้าที่ ๒ ล าดับที่ ๑ รายการที่ ๑ 

เหตุผล 

 ด้วยถนนศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม เป็น ถนนสายหลักส าหรับ
นักท่องเที่ยวและประชาชนผู้มาติดต่อประสานงานทางราชการ เพ่ือป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุในช่วงเวลาค่ าคืน ลดการเกิดปัญหาอาชญากรรมกับผู้ใช้ยานพาหนะ ในเรื่อง
ของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ประกอบกับปรับปรุงภูมิทัศน์
ของถนนในทางสัญจรผ่านไป-มา ว่า ถนนเส้นนี้ คือถนนเส้นหลักของศาลากลาง
จังหวัดสมุทรสงคราม ของผู้พบเห็นและประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยว เห็นควรติดตั้ง
เสาประติมากรรมสูง ๘ เมตร พร้อมโคม LED ๑๒๐ วัตต์ จ านวน ๕ ต้น เป็นเงิน 
๖๒๕,๐๐๐ บาท (หกแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพ่ือใช้ในการด าเนินการติดตั้งเสา
ประติมากรรมพร้อมโคม LED บริเวณถนนหน้าศาลากลาง ต่อไป 

 ดังนั้น ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม 
จึงขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณราย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) จ านวน ๖๒๕,๐๐๐ บาท (หกแสนสองหมื่นห้าพัน
บ า ท ถ้ ว น ) 
เพ่ือสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ได้โปรดพิจารณาอนุมัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
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ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ 
ซึ่งก าหนดว่า การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน หมวดค่าครุภัณฑ์ ทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง 
ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

                   (ลงชื่อ)  มาโนช ตรัยรัตนยนต์ 
(นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์) 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ตามที่ได้เสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖2 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งเสาประติมากรรม

พร้อมโคม LED บริเวณถนนศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม (กองช่าง) ให้ที่ประชุม
ได้รับทราบและพิจารณาไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใด ประสงค์จะซักถามหรืออภิปราย 
ขอเชิญเสนอได้ครับ 

    เชิญทา่นเลขานุการสภาฯ ครบั 

นายมนตรี  จอมผา  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ผมได้เป็น
เลขานุการสภาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ซึ่งในวันประชุมคณะกรรมการฯ ได้มีการก าหนด     

จุดติดตั้งเสาประติมากรรมพร้อมโคม LED โดยอยู่ฝั่งเดียวกับพระบรมราชานุสาวรีย์ 
รัชกาลที่ 5 แตไ่ม่ปรากฏในญัตติที่เสนอให้สภาฯ พิจารณา 

นายสกลเขต  ปฐวีรัตน์  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกยีรติ ในส่วนของ
นักวิเคราะห์นโยบาย รายละเอียดที่ท่านเลขานุการสภาฯ ทักท้วง จะไปปรากฏในรายงานการประชุมของ
และแผนช านาญการ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ซึ่งเป็นรายละเอียดแนบประกอบได้ โดยในการประชุม

คราวดังกล่าวเป็นการอนุมัตใิห้ติดตั้งเสาประติมากรรม จ านวน 5 ต้น ครับ 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ เชิญทา่นปลัดเทศบาลครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายมาโนช  ตรัยรตันยนต์  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ขออนุญาต
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ ชี้แจงเพ่ิมเติม กรณีดังกล่าวทางจังหวัดได้ขอให้เทศบาลพิจารณา เนื่องจากบริเวณ
นายกเทศมนตรี หน้าศาลากลางจังหวัดมีเสาไฟฟ้าพร้อมสายไฟฟ้าติดตั้งอยู่ จ านวน 5 ต้น ซึ่งทางจังหวัด 
 อบจ. รวมถึงเทศบาล จะมีการน าเสาไฟฟ้าออกและน าสายไฟฟ้าลงใต้ดิน ท าให้ไม่มี

เสาไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด ซึ่งอาจท าให้เกิดอันตรายกับผู้สัญจร
ไป-มา รวมถึงผู้ที่ใช้สถานที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดและสวนเฉลิมพระเกียรติฯ 
และเพ่ือให้เกิดความสวยงามเหมือนกับที่เทศบาลได้ติดตั้งเสาประติมากรรมบริเวณ
ถนนไกรชนะ จังหวัดจึงได้มีหนังสือขอให้เทศบาลพิจารณาด าเนินการติดตั้งเสา
ประติมากรรมพร้อมโคม LED บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด โดยย้ายจากจุดติดตั้งเดิม
มาติดตั้งฝั่งเดียวกับพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 บริเวณริมรั้วศาลากลางจังหวัด 
โดยหันหน้าออกไปทางถนน เพ่ือให้เกิดแสงสว่างและมีภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจรญิ   เชิญทา่น ส.ท.สุวัฒน์ครบั 
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ประธานสภาเทศบาล     
 
 

นายสุวัฒน์  พงศ์สิริจินดา  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ผมเห็นด้วย
สมาชิกสภาเทศบาล กับท่านปลัดเทศบาลครับ ขอสอบถามท่านเลขานุการสภาฯ ผ่านทางท่านประธานสภาฯ 

ว่าถ้ามีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการติดต้ังเสาประติมากรรม แต่ไม่ได้ระบุจุดติดตั้ง
ไว้ในญัตติ จะมีปัญหาหรือไม่ถ้าสภาฯ จะอนุมัติไปก่อน เพ่ือไม่ให้เกิดความล่าช้า     
ซึ่งมีความจ าเป็นต้องด าเนินการ อีกทั้งช่วยเพ่ิมความสวยงามเป็นหน้าเป็นตา      
ของจังหวัด โดยเสาไฟฟ้าส่องสว่างเดิมกไ็ม่สว่างเท่าที่ควร ขอน าเรียนเพื่อหาทางออก
ร่วมกันครับ  

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ เชิญท่านเลขานุการสภาฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายมนตรี  จอมผา  ขออนุญาตครับ กรณีก าหนดจุดติดตั้งคล้ายกันกับญัตติแรก ผมอยากอนุมัติให้ 
เลขานุการสภาเทศบาล แต่ไม่มีรายละเอียดปรากฏในญัตติที่ เสนอมา ซึ่งถ้าไม่ได้ เป็นผู้ เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ก็จะไม่เข้าใจในรายละเอียดครับ 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ท่านสมาชิกสภาฯ ต้องแยกแยะระหว่างญัตติแรกกับญัตติดังกล่าวนี้ โดยใน
ประธานสภาเทศบาล ญัตติแรกสภาฯ ยินดีอนุมัติให้ แต่ในรายละเอียดได้ใช้ค าผิดความหมาย ท าให้ไม่ถูกต้อง

ตามวัตถุประสงค์ จึงมีการขอถอนญัตติ เพ่ือน าไปแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป แต่ในกรณี
ของเสาประติมากรรมพร้อมโคม LED ถ้ามีรายงานการประชุมของคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาล จะสามารถน ามาประกอบญัตติดังกล่าวนี้ได้หรือไม่ ซึ่งท่านปลัดเทศบาล
อภิปรายว่าเป็นการติดต้ังในจุดเดิมที่คณะกรรมการฯ ได้อนุมัติแล้ว ในส่วนนี้อยู่ที่ดุลยพินิจ
ของทา่นสมาชิกสภาฯ ครับ 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ   เชิญทา่นรองประธานสภาฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   

นายจิรวัฒน์  กิตติโชติพาณิชย์ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ กรณี
รองประธานสภาเทศบาล เสาประติมากรรมพร้อมโคม LED ผมเห็นว่าถ้าเห็นแก่ส่วนรวมก็ยกมืออนุมัติให้ไปเลย 

เนื่องจากมีความจ าเป็นเร่งด่วนครับ 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ เชิญทา่นปลัดเทศบาลครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายมาโนช  ตรัยรตันยนต์  ขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติมเพ่ือให้เกิดความมั่นใจ เมื่อเทศบาลจะด าเนินการ
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ จัดซื้อจัดจ้างจะต้องมีการก าหนดผังและเขียนแบบให้กับผู้รับจ้าง ดังนั้น รายละเอียด
นายกเทศมนตรี ที่ปรากฏในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และรายละเอียดในการด าเนินการ

จัดซื้อจัดจ้างจะมีความชัดเจน ทั้งนี้ อยู่ที่อ านาจของสภาฯ ในการพิจารณาครับ 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  กรณีดังกล่าวสร้างความหนักใจให้กับทางสภาฯ พอสมควร ซึ่งทางสภาฯ 
ประธานสภาเทศบาล ต้องการพิจารณารูปแบบ จุดติดตั้ง หรือรายละเอียดต่าง ๆ ทั้งนี้ เป็นดุลยพินิจของ

ท่านสมาชิกสภาฯ ครับ 
  มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะซักถามหรืออภิปรายอีกหรือไม่ครับ  
   (ไมมี่) 
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นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ   เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุม ท่านสมาชิกท่านใดเห็นว่าควรอนุมัติให้ 
ประธานสภาเทศบาล โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (โอนไปตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่) ค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งเสาประติมากรรมพร้อมโคม LED บริเวณถนน
ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม (กองช่าง) โปรดยกมอืครับ 

   (สมาชิกยกมือลงมต ิ 11  คน)  
   (เลขานุการสภาฯ ไม่ยกมือลงมติ) 

มติที่ประชุม  เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาล มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ค่าจัดซื้อพร้อม
ติดต้ังเสาประติมากรรมพร้อมโคม LED บริเวณถนนศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม 
(กองช่าง) 

 4.3 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ. ๒๕๖2 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบ
ดิจิตอล (ขาว-ด า) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที จ านวน 1 เครื่อง (ส านักปลัดเทศบาล) 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ          ขอเชิญเสนอญัตตินายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล 

นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์                   ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที ่       เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 
นายกเทศมนตรี                      (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม)่ ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล  

(ขาว-ด า) ความเรว็ 30 แผ่นต่อนาที จ านวน 1 เครื่อง 

------------------------ 

 เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม  

  ด้วยนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ด า) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที จ านวน 
1 เครื่อง โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562     
(โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ดังนี้ 

 โอนลด 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (ส านักปลัดเทศบาล) 
 งบบุคลากร หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว  
 ๑.๑ เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 
 ๑.๑.1 ประเภท เงินเดือนนายก/รองนายก  จ านวน 120,๐๐๐ บาท 
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 รวมเป็นเงินที่ขอโอนลดทั้งสิ้น 12๐,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) เพ่ือไปตั้งจ่าย
ดังรายการต่อไปนี้ 

 
 

 โอนเพิ่ม  
 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (ส านักปลัดเทศบาล) ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่
 3.1 ค่าครุภัณฑ์   
 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน (เครื่องถ่ายเอกสาร)  จ านวน 120,000 บาท  
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ชนิดขาว-ด า ระบบดิจิตอล ขนาดความเร็ว

ขั้นต่ า 30 แผ่นต่อนาที จ านวน 1 เครื่อง คุณลักษณะเป็นไปตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์  

 ตั้งจ่ายตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจ าเป็นต้องใช้ทดแทนเครื่องถ่าย
เอกสารของส านักปลัดเทศบาล เครื่องเดิมท่ีมีอายุการใช้งานนานและมีสภาพช ารุด   

 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) หน้าที่ 7 
ล าดับที่ 1 รายการที่ 1 

เหตุผล 

  เนื่องจากส านักปลัดเทศบาล ได้จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร รหัสครุภัณฑ์ 417 
54 0022 ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2554 เพ่ือใช้ในการถ่ายเอกสารหนังสือราชการ
ของงานต่าง ๆ ในส านักปลัดเทศบาล ซ่ึงในปัจจุบันเครื่องถ่ายเอกสาร รหัสครุภัณฑ์ 
417 54 00 22 ที่ ได้จัดซื้อมาตั้ งแต่ปี งบประมาณ  2554 มีสภาพช ารุด                    
โดยไม่สามารถถ่ายเอกสารได้ เนื่องจากดรัมหมดอายุ การถ่ายเอกสารจะเกิดรอยเส้น
บนเอกสาร ท าให้เอกสารไม่ชัดเจน การดึงกระดาษถาดบนหรือการถ่ายเอกสารแบบชุด
ไม่สามารถใช้การท างานได้ ซึ่งหากซ่อมแซม จ าเป็นจะต้องใช้งบประมาณสูง ไม่คุ้มค่า 
และหากไม่จัดซื้อจะท าให้การปฏิบัติราชการของส านักปลัดเทศบาลเกิดความล่าช้า 
ติดขัด อาจส่งผลกระทบต่อสิทธิของบุคลากรหรือการให้บริการประชาชนได้ ประกอบกับ
นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม ได้ลาออกจากต าแหน่ง
ตั้งแต่วันที ่2 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป และในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2562 
จึงท าให้มีเงินงบประมาณที่คาดว่าจะเหลือจ่าย ในรายการดังกล่าว และในปัจจุบันยังไม่มี
การก าหนดว่าจะสามารถจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงครามเมื่อใด 
จึงท าให้ปลัดเทศบาลต้องปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีอย่างไม่มีก าหนดเวลา ดังนั้น               
จึงจ าเป็นที่ต้องจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารทดแทนของเดิม เพ่ือให้เกิดความสะดวก
รวดเร็วในการปฏิบัติงานของบุคลากรในส านักปลัดเทศบาลและเพ่ิมประสิทธิภาพ   
ในการให้บริการประชาชนต่าง ๆ นั้น 

  ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม จึงขอเสนอ
ญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (โอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่) เพ่ือจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ด า) ความเร็ว 30 แผ่น
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ต่อนาท ีจ านวน 1 เครื่อง ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานของส านักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 
12๐,๐๐๐ บาท เพ่ือสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม พิจารณาอนุมัติตามระเบียบ

 กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวธิีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑

 

 หมวด ๔ ข้อ ๒๗ ก าหนดว่า การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

                                                          (ลงชื่อ)  มาโนช ตรัยรัตนยนต์ 
(นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์) 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ตามที่ได้เสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖2 (โอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม)่ ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 

(ขาว-ด า) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที จ านวน 1 เครื่อง (ส านักปลัดเทศบาล) ให้ที่ประชุม
ได้รับทราบและพิจารณาไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใด ประสงค์จะซักถามหรืออภิปราย 
ขอเชิญเสนอได้ครับ 

  (ไมมี่) 
   เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุม ท่านสมาชิกท่านใดเห็นว่าควรอนุมัติให้ 

โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (โอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่) ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ด า) ความเร็ว 30 แผ่น
ต่อนาที จ านวน 1 เครื่อง (ส านักปลัดเทศบาล) โปรดยกมอืครับ 

   (สมาชิกยกมือลงมต ิ 12  คน)  

มติที่ประชุม  เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาล มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ค่าจัดซื้อเครื่อง
ถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ด า) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที จ านวน 1 เครื่อง 
(ส านักปลัดเทศบาล) 

 4.4 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ   
พ .ศ . ๒๕๖2 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ       
แบบแยกส่วน ขนาด 18,000 บีทีย ูจ านวน 1 เครื่อง (ส านักปลัดเทศบาล) 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ          ขอเชิญเสนอญัตตินายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล 

นายมาโนช  ตรัยรตันยนต์                   ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที ่       เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 
นายกเทศมนตรี                     (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม)่ ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน  

ขนาด 18,000 บีทียู จ านวน 1 เครื่อง 

------------------------ 

 เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม  

  ด้วยนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
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จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 18,000 บีทียู จ านวน 1 เครื่อง     
โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

 

 

หลักการ 

  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    
(โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ดังนี้ 

 โอนลด 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (ส านักปลัดเทศบาล) 
 งบบุคลากร หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว  
 ๑.๑ เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 
 ๑.๑.1 ประเภท เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 28,600 บาท 
 รวมเป็นเงินที่ขอโอนลดทั้งสิ้น 28,600 บาท (สองหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน) 

เพ่ือไปตั้งจ่ายดังรายการต่อไปนี้ 

 โอนเพิ่ม  
 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (ส านักปลัดเทศบาล) ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่
 3.1 ค่าครุภัณฑ์   
 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จ านวน 28,600 บาท  
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 18,000 บีทียู จ านวน 

1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
 ตั้ งจ่ ายบั ญ ชี ราคามาตรฐานครุภั ณ ฑ์  และมี ความจ าเป็ นต้ อ งใช้ ทดแทน

เครื่องปรับอากาศในห้องส านักปลัดเทศบาล เครื่องเดิมท่ีช ารุด   
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 

ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559  
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) หน้าที่ 7 

ล าดับที่ 1 รายการ 2 

เหตุผล 

  เนื่องจากส านักปลัดเทศบาล ได้ติดตั้งเครื่องปรับอากาศพรอ้มโครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงห้องปฏิบัติราชการส านักปลัดเทศบาล ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2554 โดยได้
ติดตั้ งไว้ในห้องปฏิบัติราชการของหัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ซึ่ งในปัจจุบัน
เครื่องปรับอากาศ ที่ได้ติดตั้งไว้ในห้องปฏิบัติราชการของหัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
มีอายุการใช้งานเป็นระยะเวลานาน ประกอบกับมีสภาพช ารุด ไม่สามารถท าความเย็น
ได้ตามปกติ มีเสียงดังของเครื่องคอมเพสเซอร์เป็นระยะ และท่อระบายน้ าทิ้งมีการช ารุด 
ท าให้เกิดน้ าหยดในห้องปฏิบัติราชการ ซึ่งหากจะซ่อมแซมต้องใช้เงินงบประมาณมาก
และใช้เวลานาน เพราะอะไหล่ของเครื่องปรับอากาศดังกล่าวค่อนข้างหายากในท้องตลาด 
ประกอบกับในปัจจุบันได้เข้าสู่ฤดูร้อน หากไม่ท าการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศตัวใหม่ 
จะท าให้เครื่องใช้ส านักงานหลายอย่าง เช่น คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ฯลฯ อาจเกิดช ารุด
เสียหายและประชาชนที่มาติดต่อราชการไม่ได้รับความสะดวก ประกอบกับนายสมชาย 
ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม ได้ลาออกจากต าแหน่งตั้งแต่วันที่ 2 
กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป และในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2562 ยังไม่มี
การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีใหม ่ดังนั้น จึงท าให้มีเงินงบประมาณที่คาดว่าจะเหลือจ่าย 
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ในรายการดังกล่าว และในปัจจุบันยังไม่มีการก าหนดว่าจะสามารถจัดการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงครามเมื่อใด จึงท าให้ปลัดเทศบาลต้องปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีอย่างไม่มีก าหนดเวลา ดังนั้น จึงจ าเป็นที่ต้องจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
เพ่ือทดแทนของเดิมท่ีช ารุด  

  ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม จึงขอเสนอ
ญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (โอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่) เพ่ือจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 18,000 บีทียู 
จ านวน 1 เครื่อง ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานของส านักปลัดเทศบาล เป็นเงิน      
28,6๐๐ บาท เพ่ือสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม พิจารณาอนุมัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวธิีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ 
หมวด ๔ ข้อ ๒๗ ก าหนดว่า การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

                                                          (ลงชื่อ)  มาโนช ตรัยรัตนยนต์ 
(นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์) 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ตามที่ได้เสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖2 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 

ขนาด 18,000 บีทียู จ านวน 1 เครื่อง (ส านักปลัดเทศบาล) ใหท้ี่ประชุมได้รับทราบ
และพิจารณาไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใด ประสงค์จะซักถามหรืออภิปราย ขอเชิญ
เสนอได้ครับ 

  (ไมมี่) 
นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ   เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุม ท่านสมาชิกท่านใดเห็นว่าควรอนุมัติให้
ประธานสภาเทศบาล  โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (โอนไปตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่) ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 18,000 บีทียู จ านวน 
1 เครื่อง (ส านักปลัดเทศบาล) โปรดยกมอืครับ 

   (สมาชิกยกมือลงมต ิ 12  คน)  

มติที่ประชุม  เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาล มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ค่าจัดซื้อเครื่อง 
ปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 18,000 บีทียู จ านวน 1 เครื่อง (ส านักปลัดเทศบาล) 

 4.5 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ. ๒๕๖2 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ค่าจัดจ้างท าชั้นวางของ จ านวน 4 ตู้ 
(ส านักปลัดเทศบาล) 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ          ขอเชิญเสนอญัตตินายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล 

นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์                   ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที ่       เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 
นายกเทศมนตรี                        (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม)่ ค่าจัดจ้างท าชั้นวางของ จ านวน 4 ตู้  
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------------------------ 

 

 

 เรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม  

  ด้วยนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
โดยมีหลักการและเหตุผล ดังต่อไปนี้ 

หลักการ 

  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  
(โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์
ส านักงาน (ชั้นวางของ) จ านวน 6,๙๐๐ บาท (หกพันเก้าร้อยบาทถว้น) 

 โอนลด 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (ส านักปลัดเทศบาล) 
 งบบุคลากร หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว  
 ๑.2 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
 ๑.2.1 ประเภท เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 6,9๐๐ บาท 

 โอนเพิ่ม  
 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (ส านักปลัดเทศบาล) ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่
 3.1 ค่าครุภัณฑ์   
 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน (ชั้นวางของ) จ านวน 6,900 บาท  
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดจ้างท าชั้นวางของ จ านวน 4 ตู้ โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
 1. ชั้นวางของ ขนาดยาว 90 ซม. ลึก 40 ซม. สูง 76 ซม. มีชั้นวางของ 2 ด้าน   

ใช้ไม้พาร์มิเคิลบอร์ด (PB) หนา 16 มม. ปิดผิวเมลามีน กันน้ าสีขาว จ านวน 2 ตู้ 
ราคาตัวละ 1,750 บาท 

 2. ชั้นวางของ ขนาดยาว 68 ซม. ลึก 40 ซม. สูง 76 ซม. มีชั้นวางของ 2 ด้าน   
ใช้ไม้พาร์มิเคิลบอร์ด (PB) หนา 16 มม. ปิดผิวเมลามีน กันน้ าสีขาว จ านวน 1 ตู้ 
ราคาตัวละ 1,700 บาท 

 3. ชั้นวางของ ขนาดยาว 90 ซม. ลึก 40 ซม. สูง 70 ซม. มีชั้นวางของ 2 ด้าน   
ใช้ไม้พาร์มิเคิลบอร์ด (PB) หนา 16 มม. ปิดผิวเมลามีนกันน้ าสีเชอรี่ จ านวน 1 ตู้ 
ราคาตัวละ 1,700 บาท 

 ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความจ าเป็นต้อง
ใช้ในการปฏิบัติงานของงานธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักปลัดเทศบาล  

 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) หน้าที่ 9 
ล าดับ 1 รายการที่ 4-6 

เหตุผล 
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   เนื่องจากส านักปลัดเทศบาล ได้ด าเนินการจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน
ของส านักปลัดเทศบาลและผู้รับจ้างได้ท าการรื้อเคาน์เตอร์เดิมที่ประกอบเป็นตู้และ

 ชั้นส าหรับวางเอกสาร และขณะนี้ได้การปรับปรุงดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงท าให้

 

 บุคลากรในงานธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักปลัดเทศบาล ไม่มีชั้นวางเอกสาร 
ท าให้ไม่สะดวกในการปฏิบัติงาน ประกอบกับเอกสารของเจ้าหน้าที่แต่ละคนมีจ านวนมาก 
หากไม่เก็บเป็นหมวดหมู่ อาจท าให้เอกสารส าคัญของทางราชการหายได้ ประกอบกับ
ส านักปลัดเทศบาลมีอัตราเงินเดือนที่ตั้งไว้ส าหรับต าแหน่งว่างตามแผนอัตราก าลัง
พนักงานเทศบาล 3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563) ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีผู้ขอโอนมาด ารง
ต าแหน่ง จึงท าให้มีเงินงบประมาณที่คาดว่าจะเหลือจ่าย และในปัจจุบันยังไม่มีการ
ก าหนดว่าจะสามารถจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงครามเมื่อใด จึงท าให้
ปลัดเทศบาลต้องปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีอย่างไม่มีก าหนดเวลา ดังนั้น จึงจ าเป็น
ที่ต้องจัดจ้างท าชั้นวางของ จ านวน 4 ตู้ เพ่ือทดแทนตู้เก็บของและชั้นวางเอกสารเดิม
ที่ได้รื้อออกไป 

  ดังนั้น ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม 
จึงขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณราย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖
2 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่า
ครุภัณฑ์ส านักงาน (ชั้นวางของ) จ านวน 6,๙๐๐ บาท (หกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) เพ่ือ
สภาเทศบาลเมื อ งสมุ ท รส งค ราม ได้ โป รด พิ จ ารณ าอนุ มั ติ ต าม ระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๗  ซ่ึงก าหนดว่า การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

                                                          (ลงชื่อ)  มาโนช ตรัยรัตนยนต์ 
(นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์) 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ตามที่ได้เสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖2 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ค่าจัดจ้างท าชั้นวางของ จ านวน 4 ตู้ 

(ส านักปลัดเทศบาล) ให้ที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณาไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใด 
ประสงค์จะซักถามหรืออภิปราย ขอเชิญเสนอได้ครบั 

  เชิญท่านเลขานุการสภาฯ ครับ 

นายมนตรี  จอมผา  ขออนุญาตครับ ตามที่ผมได้พิจารณาจากแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
เลขานุการสภาเทศบาล ฉบับเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) หน้าที่ 9 ล าดับ 1 รายการที่ 4-6 พบว่า ได้ระบุขนาด
 ของชั้นวางของไม่ตรงกับในญัตติที่เสนอใช่หรือไม่ครับ โดยในแผนพัฒนาฯ ระบุว่า 

ชั้นวางของมีขนาดยาว 90 ซม. ลึก 50 ซม. แต่ตามญัตติที่เสนอให้สภาฯ พิจารณา 
ในข้อที่ 1. ชั้นวางของมีขนาดยาว 90 ซม. ลึก 40 ซม. ครับ 
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นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญหัวหน้าฝ่ายอ านวยการครบั 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 

นายณฏฐวรรษ  บุญนิ่ม  ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ และทา่นสมาชิกสภาฯ รายละเอียดในแผนพัฒนาฯ 
หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ถูกต้องแล้วครับ แต่ในญัตติได้พิมพ์ผิดพลาดตามที่ทา่นเลขานุการสภาฯ ทักท้วง ทั้งนี้ 

จะขอแก้ไขให้ถูกต้องจาก 40 ซม. เป็น 50 ซม. ในที่ประชุมได้หรือไม่ครับ 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องแล้วน าเข้าที่ประชุมสภาฯ พร้อมกับญัตติเรื่อง
ประธานสภาเทศบาล เครื่องสูบน้ าก็ได้ครับ 
    เชิญทา่นปลัดเทศบาลครับ 

นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ เนื่องจาก
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ เกิดความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ที่พิมพ์เอกสาร ดังนั้น ขอถอนญัตติดังกล่าว เพ่ือน าไป
นายกเทศมนตรี แก้ไขให้ถูกต้องและจะน าเข้าท่ีประชุมสภาฯ ในคราวต่อไปครับ 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ตามที่ท่านปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี ขอถอนญัตติดังกล่าว
ประธานสภาเทศบาล ดังนั้น ผมจะขอมติจากที่ประชุม ท่านสมาชิกท่านใดเห็นว่าควรถอนญัตติเรื่อง      

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (โอนไป   
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ค่าจัดจ้างท าชั้นวางของ จ านวน 4 ตู้ (ส านักปลัดเทศบาล) 
โปรดยกมือครับ 

  (สมาชิกยกมือลงมติ  12  คน) 

มติที่ประชุม  เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาล มีมติให้ถอนญัตติเรื่อง โอนเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ค่าจัดจ้าง
ท าชั้นวางของ จ านวน 4 ตู้ (ส านักปลัดเทศบาล) 

 4.6 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ. ๒๕๖2 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดธรรมดาตั้งโต๊ะ 
จ านวน 1 เครื่อง (ส านักปลัดเทศบาล) 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ          ขอเชิญเสนอญัตตินายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล 

นายมาโนช  ตรยัรัตนยนต์                   ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที ่       เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 
นายกเทศมนตรี                       (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม)่ ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดธรรมดาตั้งโต๊ะ  

จ านวน 1 เครื่อง 

------------------------ 

 เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม  

  ด้วยนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
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จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน (เครื่องพิมพ์ดีดธรรมดาตั้งโต๊ะ) จ านวน 1 เครื่อง โดยมี
หลักการและเหตุผล ดังนี้ 

 

 

 

หลักการ 

  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
(โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ดังนี้ 

 โอนลด 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (ส านักปลัดเทศบาล) 
 งบบุคลากร หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว  
 ๑.๑ เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 
 ๑.๑.4 ประเภท เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จ านวน 20,000 บาท 
 รวมเป็นเงินที่ขอโอนลดทั้งสิ้น 2๐,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) เพ่ือไปตั้งจ่าย     

ดังรายการต่อไปนี้ 

 โอนเพิ่ม  
 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (ส านักปลัดเทศบาล) ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม ่
 3.1 ค่าครุภัณฑ์   
 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน (เครื่องพิมพ์ดีดธรรมดาตั้งโต๊ะ) จ านวน 20,000 บาท  
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดธรรมดาตั้งโต๊ะ โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
 1) เป็นเครื่องพิมพ์ดีดแบบธรรมดาตั้งโต๊ะ แป้นอักษรภาษาไทย 45 แป้น 
 2) ก้านอักษรเป็นเหล็กสปริง  
 3) มีช่องไฟอักษรขนาด 12 ตัวอักษร/นิ้ว  
 4) การวางตัวอักษรเป็นแบบเกษมณี  
 5) มีระบบกลไกแบบยกกระเช้าหวี  
 6) มีที่ตั้งระยะบรรทัด 3 ระยะ คือ 1, 11/2 , 2  
 7) มีระบบเดินแคร่แบบอัตโนมัติและเดินแครแบบเป็นระยะเคาะวรรค 
 8) มีระบบปรับผ้าหมึกแบบด า,แดง และพิมพ์ไข กลับผ้าหมึกอัตโนมัติ  
 9) มีระบบชะลอแคร่ เพ่ือป้องกันการสึกหรอ  
 10) มีระบบปรับน้ าหนักการพิมพ์หนัก, เบา 
 ตั้งจ่ายตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในมาตรฐานราคาครุภัณฑ์ และมีความจ าเป็นต้อง

ใช้ในการปฏิบัติงานของงานธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักปลัดเทศบาล 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 

ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) หน้า 9 

ล าดับที่ 1 รายการที่ 3 

เหตุผล 
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   เนื่องจากส านักปลัดเทศบาล ได้จัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีด รหัสครุภัณฑ์ 414 35 
00 17 ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2535 เพ่ือใช้ในการพิมพ์เอกสารหนังสือราชการของ
งานต่าง ๆ ในส านักปลัดเทศบาล ซึ่งในปัจจุบันเครื่องพิมพ์ดีดดังกล่าวมีสภาพช ารุด

 บกพร่องโดยไม่สามารถใช้พิมพ์เอกสารหนังสือราชการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

 

 

 เนื่องจากเมื่อใช้งานจะมีการกระโดดของตัวอักษร รวมทั้งตัวอักษรมีความไม่ชัดเจน 
ท าให้ต้องมีการแก้ไขงานหลายครั้ง และเกิดความล่าช้าในการปฏิบัติราชการของ
ส านักปลัดเทศบาล ประกอบกับนายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมือง
สมุทรสงคราม ได้ลาออกจากต าแหน่งตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป 
และในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2562 ยังไม่มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีใหม่ 
ดังนั้น จึงท าให้มีเงินงบประมาณที่คาดว่าจะเหลือจ่าย ในรายการดังกล่าว และใน
ปัจจุบันยังไม่มีการก าหนดว่าจะสามารถจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมือ ง
สมุทรสงครามเมื่อใด จึงท าให้ปลัดเทศบาลต้องปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีอย่างไม่
มีก าหนดเวลา ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติงานของงานธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
ส านักปลัดเทศบาล ในการพิมพ์เอกสารต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มี
ประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้องจัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดธรรมดาตั้งโต๊ะ จ านวน 1 เครื่อง 

  ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม จึงขอเสนอ
ญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่) เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน (เครื่องพิมพ์ดีดธรรมดาตั้งโต๊ะ) จ านวน 1 
เครื่อง ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานของส านักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 2๐,๐๐๐ บาท เพ่ือสภา
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม พิจารณาอนุมัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ 
ก าหนดว่า การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

                                                          (ลงชื่อ)  มาโนช ตรัยรัตนยนต์ 
(นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์) 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ตามที่ได้เสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖2 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 

ขนาด 18,000 บีทียู จ านวน 1 เครื่อง (ส านักปลัดเทศบาล) ใหท้ี่ประชุมได้รับทราบ
และพิจารณาไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใด ประสงค์จะซักถามหรืออภิปราย ขอเชิญ
เสนอได้ครับ 

  (ไมมี่) 
   เมื่อไม่มี ผมขอสอบถามเป็นความรู้ว่า เหตุใดเทศบาลจึงยังต้องใช้เครื่องพิมพ์ดีด 

ทั้ง ๆ ที่มเีครื่องคอมพิวเตอร์แล้วครับ 
   เชิญทา่นปลัดเทศบาลครับ 
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นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์ ขออนุญาตชี้แจงครับ เนื่องจากเอกสารบางประเภท จะต้องพิมพ์เพ่ิมเติม หรือ
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ พิมพ์เพ่ิมตามแบบที่ก าหนด แต่เครื่องพิมพ์ดีดดังกล่าวจะมีการใช้งานไม่ค่อยมาก
นายกเทศมนตรี   โดยเครื่องพิมพ์ดีดตัวเดิมที่จัดซ้ือมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2535 จนถึงปัจจุบัน มีอายุการใช้งาน

ยี่สิบกว่าปี แต่ยังมีความจ าเป็นที่ต้องใช้ในงานบางอย่าง จึงจ าเป็นต้องจัดซื้อเพ่ือทดแทน
ของเดิมครับ 

 
 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  มีสมาชิกท่านใด ประสงค์จะซักถามหรืออภิปรายอีกหรือไม่ครับ  
ประธานสภาเทศบาล   (ไมมี่) 
   เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุม ท่านสมาชิกท่านใดเห็นว่าควรอนุมัติให้ 

โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (โอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดธรรมดาตั้งโต๊ะ จ านวน 1 เครื่อง (ส านักปลัดเทศบาล) 
โปรดยกมอืครับ 

   (สมาชิกยกมอืลงมติ  12  คน)  

มติที่ประชุม  เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาล มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ . ๒๕๖2 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ค่าจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์ดีดธรรมดาตั้งโต๊ะ จ านวน 1 เครื่อง (ส านักปลัดเทศบาล) 

 4.7 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ. ๒๕๖2 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
จ านวน 2 เครื่อง พร้อมเครื่องส ารองไฟ (กองช่าง) 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ          ขอเชิญเสนอญัตตินายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล 

นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์                   ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที ่       เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 
นายกเทศมนตรี                           (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม)่ ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  

จ านวน 2 เครื่อง พร้อมเครื่องส ารองไฟ 

------------------------ 

 เรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 

  ด้วยนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
โดยมีหลักการและเหตุผล ดังต่อไปนี้ 

หลักการ 

  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    
(โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ในหมวดคา่ครุภัณฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

 โอนลด 
 แผนงานเคหะและชุมชน  
 งานสวนสาธารณะ 
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 งบด าเนินงาน 
 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
 ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ โอนลด ๖๕,๐๐๐ บาท 
    รวมโอนลด   ๖๕,๐๐๐ บาท 
 
 
 

 โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่                   จ านวน        ๖๕,๐๐๐     บาท  
 กองช่าง 
 แผนงานเคหะและชุมชน 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน จ านวน       ๓๒,๕๐๐     บาท 
 งานไฟฟ้าถนน     จ านวน       ๓๒,๕๐๐     บาท 
 งบลงทุน 
         หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    
 - ค่าจดัซื้อครภุัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ ์ เป็นเงิน ๖๕,๐๐๐  บาท 
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง 

ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบด้วย 
 ๑. เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ จ านวน ๒ เครื่อง เป็นเงิน 

๖๐,๐๐๐ บาท เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
จ านวน ๑ เครื่อง, งานไฟฟ้าถนน จ านวน ๑ เครื่อง   

 ๒. เครื่องส ารองไฟ ขนาด ๘๐๐ AV จ านวน ๒ เครื่อง เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท เพ่ือใช้
ในการปฏิบัติงานของงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน จ านวน ๑ เครื่อง, 
งานไฟฟ้าถนน จ านวน ๑ เครื่อง   

 ตั้งจ่ายตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และมีความจ าเป็นต้องใชในการปฏิบัติงาน
ด้านการพิมพ์งานด้านเอกสาร และด้านการเขียนแบบและประมาณการ ให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอกับปริมาณงานที่เพ่ิมมากขึ้น เพ่ือทดแทนของเดิม 
ที่ช ารุดเสื่อมสภาพ 

 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท. ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘ 
ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙  

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ฉบับเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๔) 
หน้าที่ ๙ ล าดับที่ ๒ รายการที ่๑, ๒ และ (ฉบับที่ ๕) หน้าที่ ๑๑ ล าดับที่ ๒ รายการที ่๑, 
หน้าที่ ๑๒ ล าดับที่ ๒ รายการที่ ๓  

 (ใช้ในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน และงานไฟฟ้าถนน) 

เหตุผล 

  งานราชการเป็นหน่วยงานที่มีการใช้คอมพิวเตอร์มากที่สุด โดยมีการใช้หลาย
รูปแบบ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับบทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานนั้น ๆ ในส่วนของกองช่าง 
ใช้ในด้านการพิมพ์งานด้านเอกสาร เช่น บันทึกข้อความ หนังสือส่ง ประมาณการงาน
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โครงการก่อสร้าง ฯลฯ ปัจจุบันเครื่องคอมพิวเตอร์ของกองช่าง ได้ใช้งานมานาน
พอสมควร และท าการซ่อมบ ารุงอยู่ประจ า เพ่ือให้การปฏิบัติงานของกองช่างเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว จึงจ าเป็นต้องจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ 
เป็นเงิน ๖๕,๐๐๐ บาท (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพ่ือใช้ในด้านการพิมพ์งานดังกล่าว 

 

  ดังนั้น ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าวขา้งต้น นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม 
จึงขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณราย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) จ านวน ๖๕,๐๐๐ บาท (หกหมื่นห้าพันบาท
ถ้วน) เพ่ือสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงครามได้โปรดพิจารณาอนุมัติ  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ ซึ่งก าหนดว่า การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวด
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอน
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

                                                          (ลงชื่อ)  มาโนช ตรัยรัตนยนต์ 
(นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์) 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  ตามที่ได้เสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖2 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 

2 เครื่อง พร้อมเครื่องส ารองไฟ (กองช่าง) ใหท้ี่ประชุมได้รับทราบและพิจารณาไปแล้วนั้น 
มีสมาชิกท่านใด ประสงค์จะซักถามหรืออภิปราย ขอเชิญเสนอได้ครับ 

  (ไมมี่) 
   เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุม ท่านสมาชิกท่านใดเห็นว่าควรอนุมัติให้
 โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (โอนไปตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่) ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 2 เครื่อง พร้อมเครื่องส ารองไฟ 
(กองช่าง) โปรดยกมอืครับ 

   (สมาชิกยกมอืลงมติ  12  คน)  

มติที่ประชุม  เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาล มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ จ านวน 2 เครื่อง พร้อมเครื่องส ารองไฟ (กองช่าง) 

พักการประชมุ เวลา 12.00 น. 

เริ่มประชุม เวลา 13.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ 
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นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ ให้ที่ประชุมรับทราบและพิจารณาอีก
ประธานสภาเทศบาล หรือไม่ครับ ขอเชิญเสนอได้ครับ 
  เชิญทา่น ส.ท.กิตติศักดคิรับ 
 
 
 

นายกิตติศักดิ  หอสว่างวงศ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ผมขอ
สมาชิกสภาเทศบาล ติดตามเรื่องครับ 1. กรณีที่ผมส่งหลักฐานการกระท าผิดของพนักงานเทศบาลให้  

ท่านประธานตรวจสอบ เพ่ือมอบให้คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยด าเนินการต่อไป 
ซึ่งผมได้ส่งหลักฐานดังกล่าวให้ส านักงาน ป.ป.ช. ด าเนินการต่อไปแล้ว 2. กรณี
ด าเนินการซ่อมฟุตบาทหน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า โดยเมื่อสัปดาห์     
ที่ผ่านมาได้มีประชาชนซึ่งประกอบอาชีพเป็นแม่ค้า โทรศัพท์มาแจ้งว่ามีการล่ารายชื่อ
บริเวณตั้งแต่สะพานทางข้ามไปวัดธรรมนิมิตเป็นต้นไป โดยแจ้งว่าแม่ค้าไมย่ินยอมให้
ด าเนินการทุบฟุตบาท เนื่องจากส่งผลให้ไม่สามารถประกอบอาชีพค้าขายบริเวณ
ดังกล่าวได้ ซึ่งงานรับเหมาก่อสร้างถนนมีแบบแผนให้ปฏิบัติ แต่ทางกองช่างไดป้ฏิบัติ
ตามแผนที่ก าหนดหรือไม่ เช่น แผนก าหนดให้ทุบ ก็ต้องด าเนินการทุบแล้วก่อสร้างใหม ่
แบบนี้จะไม่มีใครว่ากล่าวได้เนื่องจากท าตามแบบแผนที่ก าหนด นอกจากว่าไม่ได้
ด าเนินการทุบของเก่าออก แล้วใช้วิธีก่อสร้างโดยปูทรายทับกระเบื้องใหม่ แบบนี้
เรียกว่าผิดแบบแผน โดยเมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมา ลูกน้องผมโทรศัพท์มาแจ้งว่า   
คุณสุนิสา ตุ้มฉิม เจ้าหน้าที่ของกองช่าง ได้ลงพ้ืนที่พร้อมคนงาน ด าเนินการขุดเจาะ
บริเวณก่อนถึงสะพานทางข้ามไปวัดธรรมนิมิต ซึ่งหากด าเนินการขุดเจาะทุก 3 เมตร 
จากริมฟุตบาทเพ่ือตรวจสอบจะทราบว่าเป็นปูนเก่าหรือไม่ เนื่องจากบริเวณดังกล่าว
มีการฝังท่อไว้ โครงการต่าง ๆ หากด าเนินการตามแบบแผนที่เทศบาลก าหนด          
ก็จะไม่มีปัญหาเกิดขึ้น ซ่ึงกรณีดังกล่าวท่านผู้อ านวยการกองช่างได้เคยลงพ้ืนที่
ตรวจสอบด้วย ท่านผู้อ านวยการกองช่างจะไม่ทราบได้อย่างไรว่าไม่ได้ด าเนินการทุบ
ปูนเก่าออก ซึ่งหากทราบว่าไม่ได้ทุบ เหตุใดจึงไม่รายงานผู้บังคับบัญชาว่ามีการด าเนินการ
ผิดแบบแผน เหตุใดจึงปกปิดข้อมูลดังกล่าว ซึ่งผมก็ไม่ทราบว่าท่านปลัดเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรี จะด าเนินการอย่างไรต่อไป เนื่องจากในระบบราชการ 
หากไม่ได้ด าเนินการตามแบบแผน ก็เหมือนกับโกงเงินหลวง เป็นที่สงสัยได้ว่า
ด าเนินการไม่ชอบมาพากล เรื่องแบบนี้พิสูจน์ได้ไม่ยาก ไม่สามารถหนีข้อเท็จจริงได้ 
ผมต้องการให้มีการตรวจสอบให้ชัดเจน หวังว่ากรณีดังกล่าวจะจบด้วยกระบวนการ
ตรวจสอบของเทศบาล ผมไม่ต้องการให้เรื่องไปถึงส านักงาน ป.ป.ช. หรือผู้ว่าราชการ
จังหวัด ซ่ึงหากพบว่าไม่ด าเนินการตามแผนที่ก าหนด ก็หักเงินไปตามระเบียบ หรือให้
ด าเนินการรื้อแล้วก่อสร้างใหม่ ซ่ึงผมไม่ต้องการให้ข้าราชการประจ าที่ไม่เกี่ยวข้องด้วย
ต้องเดือดร้อน และผมขอฝากกรณีการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวมาปฏิบัติหน้าที่ ควรก าชับ
ให้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ โดยมาปฏิบัติหน้าทีต่ามเวลาที่ราชการก าหนด 
มิใช่ในหนึ่งเดือนมาปฏิบัติหน้าที่เป็นบางวัน หรือไม่มาปฏิบัติหน้าที่เลย ซึ่งเป็นการ
เอาเปรียบผู้อ่ืน กรณีดังกล่าวขอให้ด าเนินการยกเลิกสัญญาจ้างในเดือนถัดไปได้เลย 
ไม่ต้องเกรงใจใคร หากมีผู้สอบถามให้ตอบว่า ยกเลิกเนื่องจากการตรวจสอบของสภาฯ 
ขอฝากไว้เท่านี้ ขอบคุณครับ 
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นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญทา่นปลัดเทศบาลครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
 
 
 
 

นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์ เรียนทา่นประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกยีรติ ประเด็นแรก
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ กรณีการส่งหลักฐานการกระท าผิดของพนักงานเทศบาล ผมได้ตรวจสอบแล้ว ขณะนี้
นายกเทศมนตรี อยู่ระหว่างการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย 

ซึ่งผมได้ประสานกับทางเครือข่ายวินัย โดยมีท่านปลัดเทศบาลต าบลบางจะเกร็ง   
เป็นประธานเครือข่าย ซึ่งการสอบสวนหาข้อเท็จจริงหรือการสอบสวนวินัยในล าดับต่อไป
จะเกิดขึ้นโดยการด าเนินการของบุคคลภายนอก ขอเรียนให้ทราบว่าเทศบาลด าเนินการ
อย่างตรงไปตรงมา ซึ่งผมเพ่ิงย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ ณ เทศบาลเมืองฯ เป็นระยะเวลา
ประมาณ 5 เดือน และผมไม่รู้จักกับใครในเทศบาลเป็นการส่วนตัวมาก่อน ผมทราบแต่
ระเบียบกฎหมายที่สะสมมา 30 ปี ดังนั้น ขอให้ทุกท่านมั่นใจ เชื่อใจ แล้วเทศบาล 
จะปฏิบัติงานไปด้วยกันอย่างโปร่งใส ประเด็นที่สอง โครงการก่อสร้างบริเวณหน้า
โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ผมได้มอบหมายให้งานนิติการลงพ้ืนที่ส ารวจ
ตรวจสอบ พบว่าเป็นไปตามที่ท่านสมาชิกอภิปราย โครงการดังกล่าวไม่ได้ด าเนินการ 
ขุดเจาะทั้งหมด ซึ่งเนื้องานจริง ๆ จะต้องด าเนินการรื้อทางเท้ าให้ครบทั้งหมด    
506 ตารางเมตร แต่ผู้รับจ้างได้ด าเนินการรื้อทางเท้าไปเพียง 60 ตารางเมตร      
ทั้งนี้ ทางช่างผู้ควบคุมงานได้เสนอทางกองช่างและกรรมการตรวจการจ้างไว้เป็น 
ลายลักษณ์อักษร ดังนั้น เพ่ือไม่เป็นการท าให้ราชการเสียหาย เมื่อด าเนินการไว้   
60 ตารางเมตร จาก 506 ตารางเมตร ผู้รับจ้างจะต้องได้รับเงินในส่วนที่ด าเนินการ
เท่านั้น โดยถูกตัดเงินในส่วนที่ไม่ได้ด าเนินการออก หรือถ้าต้องการได้เงินเต็มจ านวน 
จะต้องด าเนินการให้ครบ 506 ตารางเมตร โดยผู้รับจ้างจะต้องเสียค่าปรับในกรณี
ด าเนินการเกินระยะเวลาที่ก าหนด ซ่ึงการด าเนินการเป็นไปด้วยความชัดเจน มีการ
ตรวจสอบเป็นลายลักษณ์อักษร โดยให้งานนิติการเป็นผู้ด าเนินการสอบถามผู้คุมงาน 
ผู้รับเหมา และผู้เกี่ยวข้อง จนได้ข้อมูลที่ชัดเจน ขอน าเรียนให้ทุกท่านมั่นใจว่า ทุกบาท
ทุกสตางค์ที่เป็นงบประมาณของเทศบาล ต้องใช้ให้เกิดความคุ้มค่า และถูกต้องครับ 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ   เชิญทา่น ส.ท.กิตติศักดคิรับ 
ประธานสภาเทศบาล    

นายกิตติศักดิ  หอสว่างวงศ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ขอบคุณ
สมาชิกสภาเทศบาล ท่านปลัดเทศบาลที่ชี้แจงให้ทราบครับ และจากเหตุการณ์เพลิงไหม้บริเวณชุมชน   

วัดประทุมฯ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 งานดับเพลิงของเทศบาลปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพมาก เป็นที่น่าชื่นชม ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ผมขอขอบคุณ
ท่านปลัดเทศบาล หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ และเจ้าหน้าที่
ทุกฝ่าย รวมถึงน้อง ๆ ในเขตชุมชนวัดประทุมฯ และขอให้เทศบาลรักษามาตรฐานนี้ไว้
ตลอดไป ขอบคณุครับ 
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นายธีรฉัตร์  ไทยเจรญิ   เชิญทา่น ส.ท.สุวัฒน์ครบั 
ประธานสภาเทศบาล    
 
 
 
 
  

นายสุวัฒน์  พงศ์สิริจินดา  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ผมขอ
สมาชิกสภาเทศบาล ติดตามเรื่อง ดังนี้ 1. กรณีห้องน้ าในสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ขอสอบถามว่าเทศบาล 

จะเริ่มด าเนินการปรับปรุงเมื่อใด เนื่องจากล่วงเลยระยะเวลามาพอสมควรแล้ว 2. กรณี
ตามที่สภาฯ ได้อนุมัติให้จัดซื้อเครื่องออกก าลังกาย และกล้องวงจรปิด ภายในสวน
เฉลิมพระเกียรติฯ ขอสอบถามว่าขณะนี้เทศบาลด าเนินการถึงขั้นตอนใดแล้ว ซึ่งมี
ประชาชนสอบถามผมเป็นจ านวนมาก 3. กรณีเกิดน้ าเน่าเสียในบ่อน้ าภายในสวนเฉลิม
พระเกียรติฯ ซึ่งผมได้พูดคุยกับท่านปลัดเทศบาล โดยมีการแก้ไขในเบื้องต้นแล้ว 
ทราบว่ามอเตอร์มีสภาพช ารุด ผมขอสอบถามใน 3 ประเด็นดังกล่าว เพ่ือให้ท่าน
ปลัดเทศบาลได้ชี้แจงให้ประชาชนได้รับทราบว่า เทศบาลได้ด าเนินการถึงขั้นตอนใด
แล้วครับ 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญทา่นปลัดเทศบาลครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ขออนุญาต
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ ชี้แจงครับ กรณีห้องน้ าภายในสวนเฉลิมพระเกียรติฯ จริง ๆ ผมได้ติดตามเรื่อง
นายกเทศมนตรี มาตั้งแต่ต้น แต่ติดขัดในประเด็นที่ทางกองช่างได้ก าหนดราคากลางไว้ ซึ่งไม่เป็นปัจจุบัน 

ขณะนี้ผมได้ให้ทางกองช่างก าหนดราคากลางใหม่ ให้เป็นปัจจุบัน และสามารถ
ด าเนินการได้จริงแล้ว แต่ด้วยผมปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี ซึ่งต้องถามว่า          
มีความจ าเป็นหรือไม่ เนื่องจากตามที่ผมน าเรียน ถ้าผมปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี 
ผมปฏิบัติเท่าที่จ าเป็น เป็นการชั่วคราว ซ่ึงถ้าสภาฯ เห็นว่ามีความจ าเป็น ขอให้สภาฯ 
อนุมัติให้ผมด าเนินการ ผมจะด าเนินการต่อไป เช่นเดียวกับโครงการปรับปรุงสะพาน
ข้ามล ากระโดง ซอยศาลเจ้าอาม้า ซ่ึงผมได้ลงพ้ืนที่ท าประชาคมด้วยตนเอง ส าหรับ
กรณีห้องน้ าในสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งผมได้ไปวิ่งออกก าลังกายทุกวัน และทราบว่า
มีความจ าเป็น แต่ไม่เคยมีใครแจ้งผมเป็นลายลักษณ์อักษร สมาชิกสภาฯ ก็ไม่เคย
อภิปรายกรณีดังกล่าวในที่ประชุมให้ผมได้รับทราบ ถ้าผมจะหยิบยกประเด็นดังกล่าว
มาด าเนินการด้วยตนเอง หน่วยตรวจสอบจะกล่าวหาว่าผมจะด าเนินการโครงการ
เพ่ือรับผลประโยชน์ใดหรือไม่ ซึ่งเป็นเรื่องส าคัญและมีความจ าเป็นส าหรับผม ดังนั้น 
ขอเรียนให้ทุกท่านทราบ ถ้าโครงการใดมีความจ าเป็น ขอให้ท่านล่ารายชื่อจากประชาชน
ที่เกี่ยวข้องแล้วน ามาเสนอ เทศบาลจะได้บอกกับผู้อ่ืนได้เต็มที่ว่า ปลัดเทศบาล        
ที่ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี เท่าที่จ าเป็น มีความจ าเป็นต้องด าเนินการจริง ๆ      
แต่ในส่วนตัวของผม ได้ให้กองช่างปรับเปลี่ยนราคากลางและออกแบบใหมท่ี่สามารถ
ใช้งานได้จริง ในแบบแปลนจะเป็นห้องน้ าชายอยู่ด้านซ้ายและห้องน้ าหญิงอยู่ด้านขวา 
ในตัวอาคารจะด าเนินการใหม่โดยใช้โครงสร้างเดิม รื้อระบบสุขาภิบาลที่ท าให้เกิด
กลิ่นเหม็น และท าที่ปัสสาวะชายแยกเป็นส่วน บริเวณด้านหน้าจะมีห้องน้ าส าหรับ    
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ผู้พิการ โดยมีทางขึ้น-ลงตรงกลาง ในการนี้ ผมได้เตรียมการโดยอนุมัติราคากลาง   
รอการด าเนินการไว้แล้ว ถ้าสภาฯ เห็นว่ามีความจ าเป็น และจะมอบให้ผมด าเนินการ 
ก็ขอให้เป็นไปตามระเบียบที่ผมได้น าเรียน การปฏิบัติงานต่าง ๆ ตามที่ท่านสมาชิกสภาฯ 
ได้ไปเข้ารับการอบรม ซึ่งทราบว่ายังไม่เคยมีหนังสือเกี่ยวกับการก าหนดอ านาจเต็ม
ของปลัดเทศบาล ผมจึงยึดในหนังสือตัวเดิม การปฏิบัติงานของผมชัดเจน ถูกต้อง
ผมไม่ต้องการให้ใครมาบอกว่า เมื่อไม่มนีายกเทศมนตรีแล้วผมปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี  

 
 
    โดยท าโครงการเพ่ือหาผลประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งผมจะไม่ท าเรื่องดังกล่าว ในส่วนของ

เครื่องออกก าลัง ภายในสวนเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลเคยได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ไปแล้ว แต่ระงับไว้ เนื่องจากท่านสมาชิกสภาฯ หลาย ๆ ท่านเห็นว่า เครื่องออกก าลัง
กายที่จัดซื้อมีราคาแพงเกินกว่าความเป็นจริง ผมขออนุญาตน าเรียนให้ทราบ เครื่อง   
ออกก าลังกายดังกล่าว เป็นโครงการที่ทุกท่านในสภาฯ เป็นผู้อนุมัติ  ซึ่งอยู่ ใน        
เทศบัญญัติแล้ว ก่อนที่ผมจะมาปฏิบัติหน้าที่ ณ เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม โดยมี
ราคาและคุณลักษณะเป็นไปตามที่สภาฯ อนุมัติ แต่ถ้าเห็นว่าเครื่องออกก าลังกาย
ดังกล่าวมีราคาเกินกว่าความเป็นจริง ผมระงับไว้ทันทีครับ เพราะผมไม่ต้องการให้
ใครมาบอกว่า ราคาที่เกินความเป็นจริงจะตกมาเป็นเงินของผม ผมรับราชการมา 30 ป ี
ทุกสิ่งทุกอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และผมจะไม่ เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว         
อย่างน้อยที่สุดที่ผมมาปฏิบัติหน้าที่  ณ เทศบาลเมืองฯ ก็ด้วยทุกท่านเมตตา           
ผมอยากท าในสิ่งที่ถูกต้อง โปร่งใส ถ้าท่านสมาชิกสภาฯ เห็นว่าเครื่องออกก าลังกาย
ดังกล่าวยังมีความจ าเป็นอยู่ ซึ่งท่านอดีตนายกเทศมนตรีได้เคยอนุมัติไว้แล้วด้วย    
ผมก็จะเดินหน้าต่อไป ในส่วนของกรณีกล้องวงจรปิด เทศบาลเคยได้ด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างไปแล้วเช่นเดียวกัน แต่ด้วยราคาที่อาจจะแพงเกินความเป็นจริง และ
ด้วยเนื้อหาที่เทศบาลจะต้องขออนุมัติจากมติตามกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ   
และสังคม ซึ่งเกิดความผิดพลาด เทศบาลจึงด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง แต่ผมได้
ระงับโครงการไว้เช่นเดียวกัน เนื่องจากเห็นว่าเมื่อราคาแพงเกินความเป็นจริงก็ไม่ควร
ด าเนินการ แต่ขอเรียนให้ทราบว่า กล้องวงจรปิดเป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวง
ดิจิทัลฯ ในเรื่องคุณลักษณะหรือราคา เทศบาลก าหนดเองไม่ได้ และการจัดซื้อจัดจ้าง
ต้องขอมติจากกรรมการของจังหวัดด้วย หากตัวอักษรผิดไปเพียงตัวเดียว ก็ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ ในส่วนของกรณีเกิดน้ าเน่าเสียในบ่อน้ าภายในสวนเฉลิมพระเกียรติฯ 
สาเหตุเกิดจากเมื่อถึงช่วงฤดูร้อน น้ าด้านล่างที่มีตะกอนและของเสียสะสมอยู่จะเกิด
เป็นก๊าซมีเทน และด้วยความหนาแน่นของปลา จะท าให้ปลาบางส่วนที่อ่อนแอตายไป 
ซึ่งเทศบาลไม่เคยนิ่งนอนใจ ผมได้ปรึกษากับทางกองช่าง ซ่ึงลงพ้ืนที่ไปช้อนปลา
ตั้งแต่เวลา 04.00 น. โดยผมได้สอบถามทางกองช่างว่า จะท าอย่างให้ไม่มีเหตุการณ์
ดังกล่าวเกิดขึ้น ซ่ึงเหมือนกับทางเทศบาลไม่มีการดูแล จึงได้พยายามน าเครื่องสูบน้ า
ไปปล่อยน้ า และแจ้งขอให้เปิดน้ าพุเพ่ิม รวมทั้งใช้เครื่องตีน้ าที่มีอยู่ โดยให้ผลัดน้ าออก
และเติมน้ าใหม่เข้าระบบ ในปัจจุบันเทศบาลสามารถควบคุมได้ในระดับที่น่าพึงพอใจ 
จ านวนปลาที่ตายมีจ านวนลดน้อยลง โดยเทศบาลจะพยายามปรับปรุงให้ดีขึ้น        
แต่ประสบปัญหาในเรื่องการถ่ายน้ า เนื่องจากเครื่องสูบน้ าภายในสวนเฉลิมพระเกียรติฯ 
ที่มีลักษณะเป็นรถเข็น มีสภาพช ารุดมาเป็นระยะเวลานานแล้ว ทางกองช่างแจ้งว่า 
ถ้าน าไปซ่อมก็ไม่คุ้มค่า แต่ผมเห็นว่าถ้าหากมีความจ าเป็น ถึงจะไม่คุ้มค่าแต่ก็ควร
ด าเนินการซ่อม เนื่องจากเทศบาลไม่สามารถจัดซื้อใหม่ได้ การโอนเงิน การจัดซื้อ 
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ไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ ในสถานการณ์ที่ไม่มีนายกเทศมนตรีโดยตรง ดังนั้น เทศบาลพยายาม
แก้ไขโดยวิธีการต่าง ๆ ซึ่งผมได้อนุมัติให้ด าเนินการซ่อมเครื่องตีน้ า จ านวน 4 เครื่อง แล้ว 
ขออนุญาตน าเรียนให้ที่ประชุมทราบครับ 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจรญิ   เชิญทา่น ส.ท.สุวัฒน์ครบั 
ประธานสภาเทศบาล   
 
 
   

นายสุวัฒน์  พงศ์สิริจินดา  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ขอขอบคุณ
สมาชิกสภาเทศบาล ท่านปลัดเทศบาลที่ได้ตอบข้อซักถาม ในส่วนของเครื่องออกก าลังกายและกล้องวงจรปิด 

ผมคิดว่าท่านสมาชิกสภาฯ ส่วนใหญ่น่าจะไม่มีข้อท้วงติงใด ๆ โดยปัญหาอาจจะเกิด
จากการตรวจสอบราคาที่คลาดเคลื่อน ซ่ึงผมเห็นว่าสมควรที่จะต้องด าเนินการปรับปรุง
แก้ไขใหม่ เนื่องจากกล้องวงจรปิดเดิมได้ใช้งานมาเป็นสิบปีแล้ว และมีสภาพช ารุด
เสียหายบ่อยมาก โดยมีประชาชนสอบถามความคืบหน้ามา ขอฝากท่านปลัดเทศบาล
ช่วยด าเนินการให้ด้วยครับ และอีกเรื่อง ท่านสมาชิกสภาฯ ฝากสอบถามว่า กรณีที่
กองช่างได้จัดซื้อรถ 6 ล้อ พบว่า ไม่ใช่ยี่ห้อที่คุ้นเคย ซึ่งผมก็ไม่ทราบรายละเอียด 
ขอให้ท่านปลัดเทศบาลชี้แจงให้สภาฯ ทราบครับ 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญทา่นปลัดเทศบาลครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ กรณี
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ การจัดซื้อรถ 6 ล้อ ผมขออนุญาตน าเรียนให้ทุกท่านทราบว่า เหตุผลที่ได้จัดซื้อ 
นายกเทศมนตรี  รถที่ไม่ใช่ยี่ห้อที่คุ้นเคย เนื่องจากงบประมาณในการจัดซื้อรถ 6 ล้อ ตั้งราคากลางไว้

1,980,000 บาท ซึ่งเมื่อด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากราคาเกิน 500,000 บาท 
ไม่สามารถใช้วิธีเฉพาะเจาะจงได้ จึ งต้องจัดซื้อผ่าน e-bidding ดังนั้น ระเบียบ     
เปิดโอกาสทุกบริษัท ทุกยี่ห้อ สามารถยื่นเสนอราคาเพ่ือแข่งขันกันได้ โดยให้บริษัท 
ที่ประมูลในราคาที่ต่ าที่สุด และมีคุณลักษณะตรงตามมาตรฐานครุภัณฑ์ที่ก าหนด  
จะเป็นผู้ชนะการประมูล เทศบาลไม่มีโอกาสที่จะก าหนดได้ว่าจะจัดซื้อรถยี่ห้อใด 
โดยรถ 6 ล้อ ที่เทศบาลได้จัดซื้อมีราคา 1,750,000 บาท ซึ่งต่ ากว่าราคากลาง
ค่อนข้างเยอะ ทั้งนี้ ผมได้ให้งานนิติการตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดในทุก ๆ งาน         
มีการตรวจสอบ 2 - 3 ครั้ง มีการน ารถออกไปทดลองขับ และน ารถไปยังส านักงาน
ขนส่งฯ เพื่อตรวจสอบคุณลักษณะและจดทะเบียนถูกต้องครับ 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจรญิ   เชิญทา่น ส.ท.สุวัฒน์ครบั 
ประธานสภาเทศบาล     

นายสุวัฒน์  พงศ์สิริจินดา  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ขอขอบคุณ
สมาชิกสภาเทศบาล ท่านปลัดเทศบาลทีช่ี้แจงให้ทราบ และขอสอบถามเพ่ิมเติม ในกรณีดังกล่าว ผมทราบว่า

เป็นบริษัทในประเทศจีน ทางบริษัทมีระยะเวลาและรายละเอียดการรับประกัน
อย่างไรครับ  

นายธีรฉัตร์  ไทยเจรญิ   เชิญทา่นปลัดเทศบาลครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์ ขออนุญาตชี้แจงครับ ในปัจจุบันประเทศหลาย ๆ ประเทศได้พัฒนาเทคโนโลยี
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ ที่ทันสมัยเกินกว่าที่เราจะคาดคิด ดังนั้น ทุกบริษัทมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน
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นายกเทศมนตรี เทศบาลตรวจสอบในส่วนของคุณลักษณะตามมาตรฐานครุภัณฑ์ หากถูกต้อง เทศบาล
ไม่สามารถปิดกั้นบริษัทใด ๆ ได้ ซึ่งการจัดซื้อรถดังกล่าว บริษัทจะต้องรับประกัน
อะไหล่ให้เทศบาลตามสัญญา อย่างน้อย 1 ปี ทั้งนี้ บริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทน าเข้า 
โดยจะมีเครือข่ายในการบ ารุงรักษา ซึ่งในการรับประกันอาจจะมีความล าบากบ้าง 
อาจจะไม่ทันใจเหมือนกับการใช้รถส่วนตัว เนื่องจากไม่ได้มีเครือข่ายจ านวนมาก
เหมือนกบับริษัทท่ีเทศบาลคุ้นเคย แต่ในระบบราชการ สามารถติดตามเรื่องได้ครับ  

นายธีรฉัตร์  ไทยเจรญิ   เชิญทา่นรองประธานสภาฯ ครบั 
ประธานสภาเทศบาล 
  
    

นายจิรวัฒน์  กิตติโชติพาณิชย์ เรียนทา่นประธานสภาฯ ทีเ่คารพ และทา่นสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ขอสอบถาม
รองประธานสภาเทศบาล กรณีโครงการปรับปรุงสะพานข้ามล ากระโดง ซอยศาลเจ้าอาม้า ว่าด าเนินการถึง

ขั้นตอนใดแล้ว เนื่องจากสะพานมีสภาพช ารุดมากขึ้น ผมเป็นห่วงผู้สัญจรไป-มา          
ซึ่งมปีระชาชนหลายท่านสอบถามมาว่า จะมีการด าเนินการปรับปรุงเมือ่ใดครับ 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจรญิ   เชิญทา่นปลัดเทศบาลครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ กรณี
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ โครงการดังกล่าว ตามที่ได้น าเรียนให้ที่ประชุมสภาฯ ทราบในเบื้องต้นว่า ณ การ

ป ร ะ ชุ ม
นายกเทศมนตรี คราวที่ผ่านมา เทศบาลได้ก าหนดให้กองช่างออกแบบและก าหนดราคากลางแล้ว    

ซ่ึง ณ วันนี้ทางกองช่างได้ก าหนดราคากลางที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และได้กรอกข้อมูล
ลงในระบบ e-GP เรียบร้อยแล้ว ส าหรับขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้าง ขอให้ ท่าน
ผู้อ านวยการกองคลังได้ชี้แจงขั้นตอนการด าเนินการต่อไปครับ 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจรญิ   เชิญทา่นผู้อ านวยการกองคลังครบั 
ประธานสภาเทศบาล 

นางสุนีย์  รอดจากทกุข์  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ดิฉัน
ผู้อ านวยการกองคลัง   ได้ด าเนินการตรวจสอบจากระบบ e-GP ซ่ึงคณะกรรมการราคากลางได้ประกาศ

ราคากลาง 3,425,886.53 บาท จากงบประมาณที่สภาฯ ได้อนุมัติ จ านวน 
4,500,000 บาท เนื่องจากวิธีการ e-bidding ทุกขั้นตอนจะต้องลงในระบบ e-GP 
ของกรมบัญชีกลาง แต่ขณะนี้ยังไม่ได้ส่งเอกสารมาให้เทศบาล โดยเมื่อเทศบาลได้รับ
เอกสารแล้วจะด าเนินการร่างประกาศลงในระบบ และเสนอประกาศให้ท่าน
นายกเทศมนตรีอนุมัติ จึงจะประกาศได้ และนับไปไม่น้อยกว่า 5 วันท าการ เมื่อได้
ประมูลเสร็จเรียบร้อย ผู้รับจ้างมาซื้อแบบและก าหนดวัน ซึ่งใช้เวลาพอสมควร     
โดยก าหนดท าสัญญาภายใน 7 วัน อย่างน้อยประมาณ 10 วัน น่าจะได้ผู้รับจ้าง     
ลงนามในสัญญา ถ้าผู้รับจ้างมีความพร้อม เนื่องจากเทศบาลต้องให้เวลากับผู้รับจ้าง    
ซึ่งไม่ได้รับเหมากับเทศบาลเพียงแห่งเดียว ต้องดูช่วงจังหวะที่เหมาะสมที่ผู้รับจ้าง
สามารถลงนามได้ แต่เทศบาลก็มีช่วงเร่งรัดด าเนินการในข้ันตอนของพัสดุค่ะ 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญทา่นเลขานุการสภาฯ ครบั 
ประธานสภาเทศบาล    

นายมนตรี  จอมผา  เรียนทา่นประธานสภาฯ ทีเ่คารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกยีรติ ขอสอบถาม
เลขานุการสภาเทศบาล ท่านปลัดเทศบาล กรณีไฟแสงสว่างภายในตลาดแม่กลอง เทศบาลจะเริ่มด าเนินการ

แล้วเสร็จช่วงประมาณใด ซึ่งในเวลากลางคืนบางเส้นทางค่อนข้างมืด โดยเฉพาะ
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บริเวณศาลเจ้าพ่อแม่กลอง กรณีดังกล่าวมีประชาชนสอบถามผ่านผมมา และอีกเรื่อง
กรณีการตั้งตอหม้อเพ่ือวางเสาไฟ ซึ่งด าเนินการในเวลากลางคืน มีประชาชนร้องเรียนว่า 
มีการวางจุดติดตั้งผิดจากจุดเดิมที่ได้ตกลงกันไว้ ท าให้ได้รับความเดือดร้อน เช่น      
มีแสงไฟส่องเข้าตัวบ้านมากเกินไปบ้าง จุดติดตั้งล้ าออกมาในเขตถนนบ้าง จึงขอ
สอบถามว่า เหตุใดจึงไม่เจรจาตกลงจุดติดตั้งกับประชาชนให้ชัดเจนก่อนด าเนินการ 
และขอสอบถามความคืบหน้ากรณีอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้วฯ ที่มี
อาการลั่น และกรณีอาคารเรียนใหม่ที่ได้ขอกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไป        
ไม่ทราบว่าด าเนินการถึงขั้นตอนใดแล้วครับ 

 
 
 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจรญิ   เชิญทา่นปลัดเทศบาลครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์ กรณีไฟแสงสว่าง และการตั้งตอหม้อเพ่ือวางเสาไฟ ผมขออนุญาตที่ประชุมสภาฯ 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ ให้ทางเจ้าหน้าที่ช่างไฟที่ควบคุมงาน ตอบข้อซักถามครับ 
นายกเทศมนตรี 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจรญิ   เชิญเจ้าหน้าที่ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายบุญรักษ์  เนื้อนุ่ม  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ กรณี
นายช่างไฟฟ้าอาวุโส ไฟแสงสว่างผมจะประสานกับผู้รับจ้างต่อไป โดยในจุดที่มดื ผมจะไปด าเนินการติดตั้ง

ไฟแสงสว่างชั่วคราวครับ ส าหรับกรณีการตั้งตอหม้อเพ่ือวางเสาไฟ ตามที่ลงพ้ืนที่
ส ารวจ พบว่า ส่วนใหญจ่ะมีปัญหาในการก าหนดจุดติดตั้งกับแม่ค้าหาบเร่แผงลอยครับ 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญทา่นเลขานุการสภาฯ ครบั 
ประธานสภาเทศบาล    

นายมนตรี  จอมผา  ในการตั้งเสาต่าง ๆ ส าหรับคนจีน จะถือมาก โดยไม่ให้ต้ังเสาอยู่กลางเขตบ้าน
เลขานุการสภาเทศบาล ต้องระมัดระวังในกรณีนี้ด้วยครับ 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจรญิ   เชิญเจ้าหน้าที่ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายบุญรักษ์  เนื้อนุ่ม  จุดที่ผมก าหนดส่วนใหญ่จะติดตั้งอยู่ระหว่างตึก-อาคาร หรือบ้านเรือน 
นายช่างไฟฟ้าอาวุโส จะไม่ติดตั้งขวางบริเวณหน้าตึก-อาคาร หรือบ้านเรือนครับ 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจรญิ   ขอฝากให้เจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่ไปตรวจสอบอีกครั้งว่าติดตั้งถูกต้องหรือไม่ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  เชิญทา่น ส.ท.นทีครับ 

นายนที  ชลธาร  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ขออนุญาต
สมาชิกสภาเทศบาล เสริมท่านสมาชิกสภาฯ ที่ได้ติดตามงาน และให้ข้อคิดส าหรับกรรมการตรวจรับงาน

ทั้งงานที่ผ่านมาแล้ว งานที่อยู่ระหว่างด าเนินการ และงานที่จะด าเนินการ ปัจจุบัน
สังคมโซเชียลเน็ตเวิร์กค่อนข้างแรง ประชาชนที่พบเห็นการประพฤติปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง
ก็จะเก็บหลักฐานส่งผ่านมายังสมาชิกสภาฯ หรือข้าราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้อง การเป็น
คณะกรรมการตรวจรับ มีระเบียบแบบแผนที่ก าหนดไว้ ตรวจสอบและอนุมัติตาม
ระเบียบในเนื้องานที่ผู้ส่งมอบงานปฏิบัติหน้าที่หรือด าเนินการตามที่รับการประมูลไป 
ซึ่งเป็นเรื่องส าคัญ เมื่อผ่านขั้นตอนดังกล่าวแล้วความรับผิดชอบจะตกอยู่กับผู้ตรวจ
รับงาน ให้พึงระลึกไว้เสมอว่าทุกการตรวจรับงานของท่านมีความส าคัญ การตั้งให้
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เป็นกรรมการตรวจรับงาน เพ่ือให้ด าเนินการตรวจสอบแทนพ่ีน้องประชาชนอีกทางหนึ่ง 
ในส่วนของอ านาจหน้าที่ของท่านปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี ผมขอ
หารือผ่านทางท่านประธานสภาฯ ไปยังท่านปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี 
ตามอ านาจหน้าที่ของท่านปลัดเทศบาล ผมค่อนข้างเป็นห่วง โดยผมขออ้างประกาศ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 85/2557 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว วรรคแรก เนื่องจากในปัจจุบันมีสมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่นหลายแห่งที่ได้ครบวาระหรือว่างลง หรือมีกรณีสิ้นสุดสมาชิกภาพ 
ซึ่งมีความจ าเป็นต้องได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือท าหน้าที่

 
 
 
 บริหารงานและดูแลจัดท าบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น แต่โดยที่สถานการณ์ในปัจจุบันยังไม่อาจจัดให้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นได้โดยเรียบร้อย คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
จึงมีประกาศ ดังต่อไปนี้  ซึ่งผมจะกล่าวในข้อที่เกี่ยวข้องครับ ข้อ ๑๑ ในกรณีที่
ผู้บริหารท้องถิ่นครบวาระหรือว่างลง ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกรณีที่กฎหมายก าหนดให้การบริหารงานบุคคล
เรื่องใดเป็นอ านาจหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท า
หน้าที่ตามวรรคหนึ่งได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ แล้วแต่กรณีก่อน เมื่อตีความแล้ว คือ ปลัดเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าทีน่ายกเทศมนตรี สามารถปฏิบัติหน้าที่เฉกเช่นเดียวกับนายกเทศมนตรีได้ 
จนกว่าจะมีการก าหนดให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นนั้น ๆ ซึ่งผมได้ศึกษาและถามผู้รู้มา
เรียบร้อยแล้ว จึงเป็นห่วงท่านปลัดเทศบาล ในกรณีบางเรื่องที่ท่านปลัดเทศบาล
จะต้องตัดสินใจกรณีความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน ท่านปลัดเทศบาลอาจจะ 
ไม่กล้าตัดสินใจหรือว่าอย่างไร บางสิ่งบางอย่างไม่สามารถรอได้ ซึ่งท่านปลัดเทศบาล
อภิปรายว่าถ้าเป็นความเดือดร้อนจริง ๆ ก็จะมาปรึกษาสภาฯ ก่อน จึงจะด าเนินการ 
แต่ประกาศฉบับดังกล่าว ให้อ านาจท่านปลัดเทศบาลแล้ว แต่การใช้อ านาจต้องอยู่ใน
พ้ืนฐานของความถูกต้องและคุณธรรม แต่ไม่ใช่ว่าบางเรื่องท่านปลัดเทศบาลบอกว่า
ไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจากค าสั่งก าหนดให้ท่านปลัดเทศบาลด าเนินการตาม
ระเบียบโดยที่ไม่สามารถด าเนินการนอกเหนือจากอ านาจหน้าที่ ซึ่งอ านาจหน้าที่ของ
ท่านปลัดเทศบาล ณ ขณะนี้เป็นนายกเทศมนตรี ดังนั้น งานต่าง ๆ สามารถด าเนินการได้ 
ท่านปลัดเทศบาลจะว่างก็ต่อเมื่อช่วงที่เทศบาลมีการเลือกตั้งครับ 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ  เชิญทา่นเลขานุการสภาฯ ครบั 
ประธานสภาเทศบาล    

นายมนตรี  จอมผา  ขออนุญาตเสริมเพ่ิมเติมครับ ตามประกาศฉบับดังกล่าว ในข้อ 11 ในวรรคแรก
เลขานุการสภาเทศบาล กรณีผู้บริหารท้องถิ่นครบวาระหรือว่างลง ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง มีอ านาจเต็ม ส าหรับ        
ในวรรคสอง จะเกี่ยวกับเรื่องงานบริหารบุคคล โดยในขณะนี้ตามประกาศฉบับดังกล่าว 
ท่านปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี โดยมีอ านาจเต็ม จนกว่าจะมี      
การก าหนดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ท่านปลัดเทศบาลจึงจะกลับไปปฏิบัติ
หน้าที่รักษาการนายกเทศมนตรีครบั 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจรญิ   เชิญทา่นปลัดเทศบาลครับ 
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ประธานสภาเทศบาล 

นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ขอขอบคุณ
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ ท่านสมาชิกสภาฯ ที่เป็นห่วงครับ แต่ขอเรียนให้ทราบว่า มีหลายเรื่องที่ระเบียบ
นายกเทศมนตรี กฎหมายเดิมไม่ได้ถูกยกเลิกไป ตามที่ท่านสมาชิกสภาฯ อภิปราย ผมทราบดีและ     

ได้ขอความเห็นชอบหรือขออนุมัติจากคณะกรรมการจังหวัด เช่น การโอนย้าย         
การบริหารงานบุคคลภายในต่าง ๆ แต่ก็ไม่ใช่ทุกเรื่อง ซึ่งหลายเรื่องก็มีความเป็นห่วง
ว่าจะสามารถด าเนินการได้เต็มที่หรือไม่ อย่างไร สิ่งที่ผมท านั้น อยากให้ทุกท่าน
เข้าใจว่า ผมต้องการให้ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของ
เทศบาล ขอบคุณครับ 

 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจรญิ   เชิญทา่นผู้อ านวยการกองคลังครบั 
ประธานสภาเทศบาล 

นางสุนีย์  รอดจากทกุข์  เรียนทา่นประธานสภาฯ ที่เคารพ และทา่นสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกยีรติ โครงการ
ผู้อ านวยการกองคลัง โครงการปรับปรุงอาคารพร้อมพ้ืนชั้นล่างและระบบไฟฟ้า ทาสีอาคารเรียน ๒ 

โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้วฯ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ  4,000,000 บาท 
เทศบาลได้ผู้รับจ้างแล้ว เลขที่สัญญา 15/2561 ลงวันที่ 17 กันยายน 2561 
วงเงินในการท าสัญญา 2,958,668.42 บาท อยู่ระหว่างการด าเนินการก่อสร้าง 
ระยะเวลาด าเนินงาน 90 วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ 15 มกราคม 2562 ซึ่งมีปัญหา
กรณีผู้รับจ้างเข้าด าเนินการก่อสร้างล่าช้า และเทศบาลได้แจ้งค่าปรับให้ผู้รับจ้าง
ทราบแล้ว โดยปรับวันละ 2,958.67 บาท ปัจจุบันปรับเป็นระยะเวลา 69 วัน    
รวมทั้งสิ้นประมาณ 204,000 บาท ซึ่งทางผู้รับจ้างยืนยันจะด าเนินการก่อสร้าง
และยินดีเสียค่าปรับค่ะ 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจริญ   เชิญทา่น ส.ท.กิตติศักดคิรับ 
ประธานสภาเทศบาล    

นายกิตติศักดิ  หอสว่างวงศ์ เรียนทา่นประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกยีรติ งานแม่กลอง
สมาชิกสภาเทศบาล ริเวอร์รัน เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ประสบความส าเร็จด้วยดี 

ขอขอบคุณทุกฝ่าย เจ้าหน้าที่ เทศบาลทุกกอง แต่ผมแปลกใจอยู่กองเดียว คือ        
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ ไม่เคยลงมาดูเลยครับ 
ผมเห็นแต่หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขฯ ที่มาช่วย ซึ่งกองสาธารณสุขฯ มีหน้าที่
เกี่ยวกับการรณรงค์ให้ประชาชนออกก าลังกาย ป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ  และท่าน
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมสภาฯ 2 ครั้งแล้ว ผมก็ไม่ทราบ
เหตุผล ซึ่งมีเรื่องต้องซักถามมากมาย เช่น แม่ค้าในตลาดสดได้สอบถามว่า เหตุใดจึง
ไม่มีเจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่ไปล้างตลาดสดมาเป็นระยะเวลาหลายเดือน ท าให้บริเวณตลาดสด
มีสภาพสกปรกและสิ่งกลิ่นเหม็น ซึ่งผมก็ให้ค าตอบกับประชาชนไม่ได้ เป็นหน้าที่ของ
กองสาธารณสุขฯ ผมเห็นใจหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขฯ ซึ่งไดล้งพ้ืนที่เป็นประจ า 
ใครท าดีก็ต้องชม ใครท าไม่ดี จะมาให้ผมชม ผมท าไม่ได้ครับ งานแม่กลองริเวอร์รัน 
ที่ผ่านมา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขฯ ก็ให้ความร่วมมือและช่วยเหลืองาน
เป็นอย่างดี การประชุมคราวต่อไปต้องให้ท่านผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ เข้า
ประชุมด้วยครับ เนื่องจากมีเรื่องต้องถามมากมาย จะให้คนอื่นมาตอบไม่ได้ครับ ท่าน
เป็นผู้อ านวยการ กินเงินเดือนหลวง ถ้าไม่อยากท างานให้เออร์ลี่ไปครับ  
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นายธีรฉัตร์  ไทยเจรญิ   เชิญทา่นปลัดเทศบาลครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายมาโนช  ตรัยรัตนยนต์ เรียนทา่นประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ กรณีดังกล่าว
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ ผมน้อมรับ โดยจะให้ทางผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ ได้ชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษร
นายกเทศมนตรี ในภายหลัง ส าหรับเรื่องต่าง ๆ ต้องรบกวนหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขฯ       

ไดช้ี้แจงครับ 
 
 
 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจรญิ   เชิญหัวหนา้ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขฯ ครบั 
ประธานสภาเทศบาล 

นางสาวนงลักษณ ์ ณ บางช้าง เรียนทา่นประธานสภาฯ ทีเ่คารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ การล้าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ตลาดสดของเทศบาล จะด าเนินการล้างทุกวันพฤหัสบดี เวลาประมาณ 19.00 น.
สาธารณสุขฯ โดยใช้รถน้ าของกองช่าง ฝ่ายช่างสุขาภิบาล และงานป้องกันฯ ผลัดเปลี่ยนกัน      

ตามสภาพงาน และมีการพ่นสารเคมีก าจัดยุง วางอาหารหนู ทุกวันจันทร์ที่ 3 ของเดือน 
ซึ่งยังด าเนินการอยู่เป็นประจ าค่ะ 

นายธีรฉัตร์  ไทยเจรญิ   ผมของฝากทางกองช่าง และฝ่ายช่างสุขาภิบาล ขอให้ลงพ้ืนที่ส ารวจในซอย
ประธานสภาเทศบาล เปี่ยมอนุสรณ์ ซ่ึงฝาทอ่หลายฝามีสภาพทรุดตัว อาจท าให้เกิดอันตรายกับประชาชนได้ครับ  
  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน  ๆให้ที่ประชุมรบัทราบและพิจารณาอีกหรือไม่ครับ 
  (ไมมี่) 
  เมื่อไม่มีในวันนี้สภาเทศบาลได้ประชุมมาครบทุกวาระการประชุมแล้ว                     

ผมขอขอบคุณท่านรองประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านปลัดเทศบาล 
ท่านหัวหน้าส่วนการงาน และเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุม ที่ท าให้การประชุมในวันนี้
ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอบคุณครับ และขอปิดการประชุม  

เลิกประชุม                 เวลา 14.40 น. 

  (ลงชื่อ)                                          ผู้จดบนัทึกการประชุม 
(นายชานนท์  ธนุรเวท) 

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
วันที่  11  เมษายน  2562 

  (ลงชื่อ)                                         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นางสาวดวงรัตน์  แก้วนิลกุล) 

หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
  วันที ่   

  (ลงชื่อ)                                        เลขานุการสภาเทศบาล 
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(นายมนตรี จอมผา) 
สมาชิกสภาเทศบาล 

  วันที ่  

 

 

 

 

  รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ครั้งนี้ คณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุม ได้ตรวจสอบแล้ว 

  (ลงชื่อ)                                        กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
(นางวนิดา สุริยะวรรณากูล) 

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 

  (ลงชื่อ)                                        กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
(นางเยาวภา สุขเสวตร์) 

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 

  (ลงชื่อ)                                        กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
(นายฐกฤต ยมะสมิต) 

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 

  รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖2     
เมื่อวันที่ 1 เมษายน ๒๕๖2 ได้รับรองรายงานการประชุมแล้ว เมื่อวันที่   

           (ลงชื่อ)  
(นายธีรฉตัร์  ไทยเจริญ) 

ประธานสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 

 

 
....................................................... 
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